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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2566   

วันที่  18  กรกฎาคม  2566  เวลา  14.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 1 
3. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 2 
4. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นางสาวจุรีภรณ์    เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
8. นายเดชศักด์ิ  โพธิศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
9. นางกล่อมจิต  นาเมืองรักษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
10. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
11. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
12. นายวสันต์     อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
13. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
14. นายกิติศักดิ์    เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
15. นางนันทพร    สิริปัญจโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
16. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
17. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
18. นายธีระศักดิ์   ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 
19. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
20. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

21. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

22. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 

23. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 

24. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
25. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
26. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
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27. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
28. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 
29. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
30. ว่าท่ี ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
31. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
32. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
33. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
34. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
35. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
36. นายหมวดเอกเนติพัฒน์   รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้ลาประชุม 
1. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบุญสรวง  พุฒิพัฒน์พาณิชย์ (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายธนกฤต  ฉัตรสันติประภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. นายศราวุธ  คงเพชร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
7. นายทรงศักดิ ์  เลิศลำหวาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. พลตำรวจตรีสิงห์ทอง พลลา  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. นายคุณาวุฒิ    ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
10. นายอรรถพล  แก้วมนตร ี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
11. นางสิริจรรยา ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
13. จ่าเอกอภิชาติ โคเวียง  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
14. นายธีรพันธ ์  วงศ์กาไสย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
15. นางสาวอิชยา วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
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18. นายเชิดชาย  ชูช่วยสุวรรณ (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
19. นายธนภัทร    วันทาพงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
20. นายนพรัตน์   ผลจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
21. นายสุรชัย  โคตะยันต์ (แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
22. นายเชวง  บุรีวัฒน ์ ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดร้อยเอ็ด 
23. นายศิริ  สุริโย  หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.สต. 
24. นางปราณี     กาญจนศร ประธาน กปอ.ปทุมรัตต์ 
25. นายวีระพันธ์    หันชะนา ประธาน กปอ.ธวัชบุรี 
26. ว่าท่ี ร.ท.สุเทพ    หมื่นแสน ประธาน กปอ.พนมไพร 
27. นายเทวฤทธิ์    โคตรพจน์ (แทน) ประธาน กปอ.โพนทราย 
28. นายทินกร     มะลิซ้อน ประธาน กปอ.อาจสามารถ 
29. นางสมปอง    เชวงกูล  ประธาน กปอ.เชียงขวัญ 
30. นายมีชัย     เพชรโรจน์ ประธาน กปอ.หนองฮ ี
31. นางเพ็ญศร ี  เฉวียงหงษ ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
32. นางพชรพร  สุขรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
33. นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
34. นางจีรนันท์  ทองถนอม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
35. นายุทธทิวา  นาเมือง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
36. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
37. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
38. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
39. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
40. นางสาวปัทมนันท์    จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและและทรัพย์สิน 
41. นางนัยนา  แก้วพะเนาว ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
42. นายสัญญา  อัมพันธ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
43. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
44. นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
45. นางลัดดาวัลย์ วินทะสมบัติ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
46. นางสาวพรรณปพร โคกแปะ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
47. นางสาวมาลา พรมอาด หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
48. นางละอองดาว ตรีทศ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
49. นางสาวสายสุนีย์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
50. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
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51. นางสิริกร  ชาชิโย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
52. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
53. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
54. นาสาวสุรัสวดี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
55. นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
56. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวสิามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1  
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้ท่ีประชุมพร้อมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ  
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื ่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามท่ีผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น

จังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเสลภูมิ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2566 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ท่ี 2 เมษายน 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ถ. 6/1) ลงวันที่ 24 

เมษายน  2566 กอปรกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติและเรื่องอื่น ๆ 

เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น  อาศัยอำนาจตาม

ความในมาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนด 7 วัน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 18 กรกฎาคม 2566 

เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ลงช่ือ 

นางพรธิพา  ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว 

ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุม ขอเชิญครับ 
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ประธานสภาฯ เรียนท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกท่าน ท่านบุญสรวง พุฒิพัฒน์พาณิชย์ ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกองทุกกอง ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดร้อยเอ็ด 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 18 กรกฎาคม 2566 จะขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมเลยนะคะ 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ มีเรื่องท่ีจะแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ เร่ืองที่ 1 ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที ่ 2 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามท่ี
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอเสลภูมิ กรณีแทนตำแหน่ง 
ท่ีว่าง เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกำหนดให้มีการเลือกต้ังในวันอาทิตย์ท่ี 2 เมษายน 2566  
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด (ส.ถ. 6/1) ลงวันท่ี 24 เมษายน 2566 ซึ่งผู้ได้รับเลือกตั้ง คือ นางกล่อมจิต  นาเมืองรักษ์ 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 
มาตรา 12 บัญญัติว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตน 
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอเชิญท่านกล่อมจิต นาเมืองรักษ์ โปรดยืนขึ้น  
เพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าดังนี้  
 ข้าพเจ้า (นางกล่อมจิต  นาเมืองรักษ์) ขอปฏิญาณตนว่า 
  “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต  
  และปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อประโยชน์ของประชาชน” 
เชิญท่านกล่อมจิตนั่งลงค่ะ ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีและขอต้อนรับเข้าสู่การทำงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อท่ีจะได้ช่วยเหลือดูแลและพัฒนา
องค์กรของเราให้ขับเคลื่อนเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่เราเข้ามาบริหาร 
นะคะ ขอเชิญท่านกล่อมจิต ได้กล่าวในท่ีประชุมค่ะ ขอเชิญค่ะ 

นางกล่อมจิต เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ หัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกล่อมจิต นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภอเสลภูมิ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอันสูงสุดท่ีได้ปฏิญาณตนในตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี ่น้องอำเภอเสลภูมิ  
เขต 2 ผ่านสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ที่มอบความไว้วางใจให้ดิฉันมาทำหน้าที่ในตำแหน่งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดิฉันจะทำหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถและขอฝาก
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เนื้อฝากตัวกับทุกท่าน ขอฝากเนื้อฝากตัวกับรุ่นพี่สมาชิกสภาทุกท่านนะคะ หากมีข้อเสนอแนะ  
ใด ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ดิฉันขอน้อมรับด้วยความยินดี ค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ ระเบียบวาระเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องที่ 2  
แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 
2/2566 ด้วยนายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวการประชุมเมื่อวันท่ี 
27 มีนาคม 2566 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
ท่ีได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว เร่ืองที่ 3 แจ้งแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่ 3/2566  
ด้วยนายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3/2566 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวการประชุมเมื่อวันที ่ 26 
พฤษภาคม 2566 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
ท่ีได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว เร่ืองที่ 4 แจ้งแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งท่ี 4/2566 ด้วยนายก
องค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แก้ไข ครั้งท่ี 4/2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
จังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว เรื ่องที่ 5 แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  ด้วยนายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด  
ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว เร่ืองที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สามารถ
บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ทั้ง 20 อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการดำเนินงานโครงการฯ ที่ได้แจกให้สมาชิก 
ทุกท่านแล้วนะคะ ในส่วนของคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขณะนี้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกดำเนินการตามแผนงานแล้ว 10 อำเภอ ยังเหลืออีก 10 อำเภอ  
ซึ่งอำเภอถัดไปก็คือวันพรุ่งนี้ ที่ รพ.สต.บ้านหนองสองห้อง ตำบลโคกสูงสูง อำเภอโพนทองนะคะ 
หลายๆ ที่ที่ท่านนายกและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ออกไปสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่บุคลากรของ รพ.สต. ก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และส่งเสริมการทำงาน เพื่ อการ
ปฏิบัติงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์นะคะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ สมาชิกสภาท่านใดที่อยู่ใน
แผนงานกำหนดงานขอเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมกับทางคณะผู้บริหารในวันและสถานท่ีตามแผนการ
ดำเนินงานท่ีได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้วนะคะ เร่ืองที่ 7 ในวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดลาประชุม คือ ท่านถาวร  ตรีบุญเมือง นะคะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจำปี  

พ.ศ. 2566 วันท่ี 24 มีนาคม 2566 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 24 
มีนาคม 2566 เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมจะขอมติท่ี
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 กรุณายกมือค่ะ ไม่มี 
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นะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 24 มีนาคม 2566 

มติที่ประชุม รับรอง  35       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก 
ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 24 มีนาคม 2566 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง  กระทู้ถาม (นายธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เขตเลือกต้ังที่ 2 อำเภอพนมไพร เสนอกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)  

ประธานสภาฯ เชิญท่านธนพล โอฆะพนม ค่ะ 
นายธนพล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ ผมนายธนพล โอฆะพนม 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร เขต 2 ครับ ต้องขออนุญาต
ท่านประธาน ขอบคุณที่ท่านประธานได้นำกระทู้มาบรรจุในวาระนี้นะครับ ซึ่งผมเองได้นำกระทู้
สอบถามผู้บริหาร ได้ยื่นตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2566 คือตั้งกระทู้สอบถามต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดและการบริหารจัดการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 
ดังต่อไปนี้ 1. ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับถนนที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเกิดชำรุดทรุดพัง  
หรือถนนที่ขาดการบูรณะปรับปรุงมาเป็นระยะเวลายาวนาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด       
มีระบบ แผน แนวทางในการปฏิบัติแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวเบื้องต้นหรือแบบยั่งยืน
อย่างไร 2. สถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ปัจจุบัน และการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น  
มีสถานะและได้ดำเนินการไปแล้วกี่โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการกี่โครงการ ทั้งนี้ทั้งนั้นกระทู้ 
ที่ได้สอบถามฝ่ายบริหารเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะไปตอบปัญหาของพี่น้องประชาชน  
ท่ีคาดหวังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ซึ่งทางฝ่ายบริหารถ้าได้ตอบแล้ว ผมก็ขอ
สงวนในการท่ีจะอภิปรายต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตอบกระทู้ถามค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ทุกท่านนะครับ ก่อนที ่ผมจะตอบกระทู ้ ขออนุญาตแนะนำ

คณะทำงานที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม เนื่องจากว่าท่านธนิต  พันธ์หินกอง ได้ขยับ
ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษและเราแต่งต้ังเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่คือ
ท่านทรงศักดิ์  เลิศคำหวาน ขออนุญาตแนะนำเผ่ือจะได้ทำงานร่วมกันครับ ต้องขอบคุณท่านธนพล  
โอฆะพนม ที่ได้ตั ้งกระทู้ถามในวันนี้ ขอบคุณที่ห่วงใยกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  
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ใช้คำว่ากระทู้ถามตรงกับใจผมมากท่ีสุด ท่ีใช้คำว่าตรงกับใจผมมากที่สุดเพราะตลอดระยะเวลาท่ี
ผมเป็นนักการเมืองมา 30 ปี สิ่งที่ผมได้รับเสียงสะท้อนมากที่สุดก็คือถนนพังชำรุดเสียหายเป็น
ปัญหากับการสัญจรอยู่ตลอดเวลา ผมเป็นนักการเมืองมายาวนานแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทราบปัญหา
มากกว่าพวกท่าน พวกท่านอยู่ในพื้นท่ีอาจจะทราบปัญหามากกว่าผม แต่ว่าเป็นเรื่องคำถามท่ีคาใจ
ผมมาตลอดว่าทำไมระยะเวลาท่ีผ่านมายาวนานเราถึงปล่อยให้ถนนมันพังชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือถนนท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดไปดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งใช้คำว่าผมได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่เป็นนักการเมืองช่วงแรก ๆ  
มาก็พอเข้าใจได้ว่าในช่วงแรก ๆ เราอาจจะต้องการในช่วงนั้นอาจจะใช้คำว่าเรามีการสร้างถนน  
เพื่อต้องการให้มีการพัฒนาขึ้นการทำถนนช่วงแรก ๆ มันก็เลยอาจจะเป็นคล้าย ๆ กับถนนพวก
ถนนลูกรัง ต่อมาก็มีการทำเป็นถนนลาดยางมากขึ้นด้วยข้อจำกัดด้วยงบประมาณท่ีมีและเราต้องมี
การปริมาณท่ีได้เส้นทางท่ียาวขึ้นก็เลยมีการทำถนนลาดยาง แต่ว่าถนนท่ีทำปรากฏว่ามันเป็นถนน
ที่ไม่ค่อยคงทนไม่ค่อยถาวรทำเป็นระบบแบบ Cape Seal ก็เลยทำให้ความทนทานอาจจะลำบาก
หน่อยกับการสัญจรรถจำนวนมากและมีรถท่ีมีน้ำหนักจำนวนมาก แต่ว่าในช่วงหลังมาผมมีคำถาม
ว่าตลอดระยะเวลาช่วงที่ผ่านมาการทำข้อบัญญัติการรับทราบปัญหามันสอดคล้องกันหรือเปล่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำข้อบัญญัติในช่วงหลัง ๆ มาเป็นอย่างไร นี่คือเป็นคำถามที่คาใจผมมา
ตลอดจนมาถึงวันนี้ผมมีโอกาสมาทำหน้าท่ีเป็นผู้บริหารเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมได้
มีโอกาสดูข้อบัญญัติในปีท่ีผ่านมา ในปีนี้ครับไม่ใช่ปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นข้อบัญญัติท่ีใช้คำว่าผมเองไม่ได้
จัดทำข้อบัญญัตินี้กับปัญหาท่ีมันเกิดขึ้น ผมเห็นข้อบัญญัติแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องถนนหนทาง ผมยังใช้คำว่า
จะใช้คำว่ากระทู้ก็ไม่ใช่ ใช้คำว่าเป็นคำถาม คำถามท่ีผมถามกับรักษาการนายก อบจ. คือท่านปลัด 
ถามว่าข้อบัญญัติที่ทำท่านทราบหรือไม่ว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องถนนหนทางที่พังที่ทำข้อบัญญัติ
แบบนี้มันสอดคล้องมันสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ไหม ถามว่าทำไมผมถึงมี
คำถามแบบนั้น เพราะผมดูข้อบัญญัติแล้วการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุตั้งไม่มากตั้งอยู่แค่   
5 ล้านบาทและที่สำคัญ 5 ล้านบาทที่ตั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากว่าจะได้วัสดุ ไม่ใช่เรื่องง่ายมี
การประกาศหาผู ้เข้ามาดำเนินการหาวัสดุ ประกาศไปแล้วมีคนมาดำเนินการมาขอซื้อแบบ  
แต่ปรากฏว่า เวลายื่นกลับไม่มีเจ้าไหนที่ให้ความสนใจมายื่นเพื่อเสนอตัว สอบถามแล้วปรากฏว่า
เขาบอกว่าราคามันต่ำไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
มีชุดเครื่องจักรท่ีไว้สำหรับซ่อมน้อยถ้าเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ นะครับ ผมเคยสอบถามนายก อบจ. 
คนท่ีเป็นพรรคพวกกัน ถามว่าจังหวัดของท่านมีชุดเครื่องจักรซ่อมอยู่กี่ชุด ถามท่ีอุดรสนิทกันเพราะ
เคยเป็น ส.ส. พรรคเดียวกันมา อุดรเขาตอบมาว่าเขามีชุดเครื่องจักรซ่อมอยู่ 8 ชุด แต่ปรากฏว่า
ของเรามีแค่ 2 ชุด เครื่องจักรก็น้อยวัสดุก็น้อยและช้าด้วย การแก้ปัญหาเรื่องถนนหนทางในช่วง 
ที่ผ่านมาจึงได้รับเสียงสะท้อนเป็นอย่างมาก ในนามของผู้บริหารผมไม่ปฏิเสธนะครับผมไม่ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ ผมก็ยอมรับว่าผมก็ต้องบริหารจัดการตามข้อบัญญัติที่มีอยู ่แก้ไขปัญหาให้กับ  
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พี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเขาจะสะท้อนไปที่ใครกอ่น 
เขาก็ไปสะท้อนที่สมาชิกผมก็ทราบดี เพราะผมเองก็ได้รับเสียงสะท้อนจากสมาชิกบอกว่าพี่น้อง
ประชาชนเดือดร้อนจากถนนหนทางหลายคนมาพูดกับผมบอกว่าอยู่ในพื้นท่ีไปเจอพี่น้องประชาชน 
พี่น้องบอกว่าเดือดร้อนแต่ตัวท่านสามารถโยนมาท่ีนายก อบจ.ได้ บอกว่าเด๋ียวจะบอกนายก อบจ.
ให้ไปดำเนินการ แต่พอมาถึงผมแล้วผมไม่สามารถโยนไปให้ใครได้นะครับ ผมมีหน้าที่ต้องรับ  
รับเสียงสะท้อนที่พวกท่านสะท้อนมาที่ผม และหาทางจัดการในส่วนที่ดำเนินการได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตามข้อบัญญัติที ่มีอยู ่นะครับ ถามว่าที่ผ่านมาตอนนี้เราเพิ่งได้วัสดุเมื ่อไม่นาน ตอนนี้ก็  
เร่งซ่อม เร่งแก้ไขถนนที่มีความชำรุดเสียหาย สจ.หลายท่านก็สะท้อนมา บางทีก็มีความเร่งด่วน  
มันก็จำเป็นครับต้องไปแก้ไขปัญหานี่คือส่ิงท่ีผมทราบว่ามันเป็นปัญหา ถามว่าในเบื้องต้นการแก้ไข
ปัญหาจะแก้แบบไหนก็แก้ตามข้อบัญญัตินะครับ ตามข้อบัญญัติตามความจำเป็นตามความ
เดือดร้อนที่พวกท่านบอกมาและก็ให้ได้การแก้ไขปัญหาได้มากที่สุดนี่คือเบื้องต้นที่ผมสามารถ
ดำเนินการได้ ส่วนในระยะยาวจะต้องทำอย่างไรให้มีความมั่นคงยั่งยืนแก้ไขปัญหาได้มากกว่านี้ 
อย่างที่ผมบอกครับเรามีชุดเครื ่องจักรเรามีน้อยมากมีแค่ 2 ชุด วัสดุที ่ผ่านมาเราในปีนี ้ที ่ ต้ัง
ข้อบัญญัติก็ตั้งไว้แค่ 5 ล้าน การแก้ไขปัญหามันก็ต้องหาวิธีการดำเนินการก็คือหาวิธีหาเครื่องจักร
เพิ่ม หาวัสดุเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับการแก้ไขปัญหากับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่ก็
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ การจะหาเครื่องจักรเพิ่ม ถามว่ามันก็ต้องใช้งบประมาณ ปรากฏว่างบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 3 ปีมานี่ครับ เราได้รับการจัดสรรภาษีมาลดลงทุกปีใน 3 ปี
นี้ หลายคนก็อาจจะบอกว่า อบจ.มีงบประมาณเป็นพันล้าน ไม่ใช่นะครับ เป็นพันล้านคือมันรวมกับ
เงินอุดหนุน ปี 64 เรามีเป็นพัน เพราะเรามี อสม. เข้ามา มีเงินอุดหนุนของ อสม.  มาประมาณ  
6 ร้อยล้าน แต่การจัดสรรภาษีของเราแค่ 4 ร้อยกว่าล้านนะครับที่เราสามารถมาดำเนินการ 
ใน อบจ.ของเรา และ 3 ปีที ่ผ่านมาลดลงเรื ่อย ๆ ปีนี ่ก็ลดครับ ปีนี ้การตั้งประมาณการรายรับ  
มีประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจบอกว่าให้ใช้ปี 62 คำว่าใช้ฐานปี 62 นั่นแสดงว่าปีนี้
เราจะมีโอกาสได้รับงบประมาณน้อยกว่าปีท่ีผ่านมาอีก การจะไปหาเครื่องจักรถามว่าง่ายไหมก็ไม่
ง่าย สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้พอเพียงกับการแก้ไขปัญหาได้มากที่สุดก็คือก็จะต้องพูดคุยกัน
เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณท่ีมีอยู่หาวิธีการเพิ่มวัสดุให้ได้มากกว่านี้และดำเนินการจัดการให้ได้วัสดุ
มาโดยเร็วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณนี่คือสิ่งที่จะต้องทำ ส่วนในระยะยาวก็จะต้องปรึกษาหารือกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คงต้องหารือกับทางสมาชิกในสภาทุกท่านว่าเราจะดำเนินการหาเครื่องจักรมา
เพิ่มเติมได้อย่างไร  นี่คือความจำเป็นและปัญหาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเรามี  
เป็นคำถามที่อยู่ในใจผมมาตลอดว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำไม อบจ.ร้อยเอ็ดเราถึงปล่อยให้มี
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มายาวนานมาก คำว่าเหตุการณ์แบบนี้คือการมีเครื่องจักรที่ไม่เพียงพอ  
ในต่อ ๆ ไปถ้าเป็นไปได้นะครับ ฝากทุกท่านนะครับว่าช่วยกันครับ บางทีพวกผมฝ่ายบริหารอาจจะ
นำเสนอว่าต้องการหาเครื่องจักรเพิ่มอาจจะต้องขอการสนับสนุนจากสมาชิกทุกท่าน เพราะผมเช่ือว่า
ถ้าเกิดเครื่องจักรเรามีมากขึ้น วัสดุเรามีมากขึ้น เสียงสะท้อนเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
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ประชาชนเรื่องถนนหนทางมันก็จะเบาบางลงหรือถ้าเป็นไปได้เราทำดี ๆ กับการพัฒนาทำถนนไป
เรื่อย ๆ แล้วแก้ปัญหาเรื่องการซ่อมไปด้วย อีกไม่นานครับผมเช่ือว่าถนนในจังหวัดร้อยเอ็ดเราก็จะดี 
แต่ท่ีผ่านมาผมเข้าใจว่ามีความจำเป็นในการทำถนนในช่วงแรก ๆ แบบไหน แต่ตอนนี้ใช้คำว่าจากนี้ไป 
อบจ.ร้อยเอ็ด โดยคณะผู้บริหารเรามีความคิดว่าการทำถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เราจะต้องทำถนนที่มีคุณภาพ ถนนที่ไม่มีคุณภาพเราจะไม่ทำ นโยบายไม่มีทำลูกรังนะครับต่อไป 
ถนนคุณภาพต่ำเราไม่ทำครับ เพราะทำแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้พี ่น้องได้แบบเบ็ดเสร็จ  
ทำแล้วก็ต้องมาซ่อม ทำแล้วก็เกิดปัญหา ถนนของอบจ.จากนี้ไปต้องได้คุณภาพและใช้ได้หลายปี   
นี่คือสิ่งที ่ผมได้มอบนโยบายให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วบอกว่าต่อไปนี้ในการทำถนนเราจะ  
เป็นลักษณะแบบนี้ ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวแบบยั่งยืนอย่างที่ผมได้นำเรียน ซึ่งก็จะต้อง
ปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกว่าเราจะดำเนินการอย่างไร เพื่อที่จะให้ได้มีเครื ่องจักรที่เพิ่ มขึ้น  
ส่วนงบประมาณปีนี้ในการจัดหาวัสดุผมดูในกรอบท่ีทำมามันยังไม่เพียงพอ เด๋ียวจะต้องพูดคุยอาจจะ
ต้องเพิ่มในงบประมาณในการหาวัสดุเพิ่มเติมขึ้นก็ขอนำเรียนในข้อแรกกับท่านธนพล  โอฆะพนม 
ต้องขอบคุณนะครับท่ีท่านนำกระทู้ในข้อนี้มาถาม ซึ่งเป็นกระทู้ท่ีคาใจผมมาตลอดอย่างท่ีผมบอกไป 
อันที่ 2 สถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ปัจจุบัน ขอนำเรียน
อย่างนี้ครับว่าในปี 2566 เราประมาณการรายรับเอาไว้ 765 ล้านบาท สถานการณ์ในปัจจุบันนี้เรา
มีเงินเข้ามา 721,749,007.13 ล้านบาท ยังต่ำกว่างบประมาณ ประมาณ 43 ล้านเศษ ๆ ส่วนการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่าง ๆ  ที่ท่านสอบถามมา ก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับ 
1.1 เรามีโครงการท่ีอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการท่ีกันเงินกรณีท่ียัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปี 2566 เสร็จเรียบร้อย 20 โครงการ เหลือ 2 โครงการ คือโครงการปรับปรุง
ทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 6 ล้านกว่าบาท ก่อสร้างเครื่องเล่นโหนสลิงหอชมเมือง 
(Zip Line) โครงการทางเข้าสนามกีฬาเนื่องจากว่ามีปัญหาติดตรงที่ว่าเป็นที่ของวัดอยู่ในขั้นตอน 
ที่กำลังไปขอเช่าที่วัด พอเช่าที่วัดเสร็จเราก็จะสามารถดำเนินการในการก่อสร้างได้ ส่วนเรื่อง  Zip 
Line ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างขอบเขต ร่าง TOR อยู่นะครับ 1.2 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566 จำนวน 7 โครงการ ได้ดำเนินการทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 7 
โครงการ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 รอบท่ี 1 จำนวน 
36 โครงการ ดำเนินการทำสัญญาเสร็จเรียบร้อย 1.4 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจำปี 2566 รอบท่ี 2 ดำเนินการทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 โครงการ 17 
ล้านกว่าบาท โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางของกองช่าง ขณะนี้มีอยู่ทั้งหมดคือ 
2.1 จัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินงบกลางจากสำนักงบประมาณ ปี 2566 คณะกรรมการราคากลางอยู่
ระหว่างการดำเนินการ มี 14 โครงการ ขณะนี้ทางกองช่างส่งเรื่องมาให้กองพัสดุแล้ว 10 โครงการ 
เหลือ 4 โครงการ กำลังดำเนินการครับ 2.2 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประจำปี 2566 รอบท่ี 3 คณะกรรมการราคากลางอยู่ระหว่างดำเนินการ 29 โครงการ เป็นเงิน 84 
ล้านกว่าบาท 2.3 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบที่ 4 



12  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

คณะกรรมการราคากลางอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ 5 แสนบาท 2.4 การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบที ่ 6 โครงการ 6 ล้านกว่าบาท 
คณะกรรมการราคากลางกำลังดำเนินการอยู่นะครับ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 40 โครงการ 
ขอเรียนอย่างนี้ครับทุกท่านครับ ผมได้มอบนโยบายและได้นำเสนอทางเจ้าหน้าท่ีและท่านปลัดแล้ว
บอกว่าเราเคยมีปัญหา ปี 2565 เรามีโครงการท่ีมันข้ามปีงบประมาณ ปีนี้ผมไม่อยากเห็นโครงการ
งบประมาณ ปี 2566 ข้ามปีงบประมาณ เพราะปัญหาของพี่น้องประชาชนวันหนึ่งมันก็ไม่ควรท่ีจะ
เกินหนึ่งวันไป เราสามารถแก้ปัญหาได้ในวันนี้ วันพรุ่งนี้ก็หมดปัญหา เพราะฉะนั้นงบประมาณในปี 
2566 ผมได้มอบนโยบายไปแล้วว่าหาวิธีการเร่งดำเนินการให้ทันกับปีงบประมาณ เพราะฉะนั้น
โครงการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะไปพัฒนาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบจึงขอนำเรียนตอบ
กระทู้ต่อสภา ณ วันนี้ครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกนะคะ ท่ีได้ตอบกระทู้ถามของท่านธนพล โอฆะพนม นะคะ ท่านธนพล  
มีข้อซักถามเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ 

นายธนพล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม ธนพล โอฆะพนม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ซึ่งกระทู้ที ่ได้สอบถามต่อท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคำตอบท่ีเป็นท่ีน่าพอใจนะครับเบ้ืองต้น แต่ส่ิงท่ีผมอยาก
ได้ความกระจ่างอยากได้ความชัดเจน เพื่ออย่างนี้นะครับ ในนามของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คือภาพโครงสร้างของท้ังจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ผมอยากเห็นรูปแบบนะครับ
ว่าที่ประชุมที่ผ่าน ๆ มา ส่วนมากเราเสนอปัญหาต่อ ผู้บริหารก็ใช้วาระอื่น ๆ ในการจัดการและ
ประเมินแล้วก็นำเสนอ ซึ่งผมเองก็พยายามที่จะนำเสนอในส่วนที่เป็นภารกิจก็คือเขตพื้นที่ของ  
ผมในเขต 2 มี 7 ตำบลในเขตพื้นที่อำเภอพนมไพร แต่สิ่งที่ปรากฏนะครับเป็นภาพสะท้อนให้เห็น
หลายท่านนะครับในช่องไลน์กลุ่มของสมาชิกก็ขอบคุณท่านผู้บริหารตรงเขตนั้นเขตนี้ แต่ผมเอง  
ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ขอบคุณผู้บริหารเลย เพราะว่ามันยังไม่มีปรากฏในเขตพื้นที่ของผมอันนี้คือ
สะท้อนเป็นเบ้ืองต้นนะครับว่าเหตุท่ีต้องใช้กระทู้ เพราะว่าบางทีเราเปิดวิสามัญผมเองก็เลยใคร่ขอ
อนุญาตนำเรียนต่อท่านประธานเพื่อท่ีจะให้สมาชิกทุกท่านได้นำไปบอกกล่าวกับพี่น้องในเขตพื้นท่ี
หรือคณะผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นท้องท่ีท้องถิ่นเขตพื้นท่ีเขาสอบถามมาเราจะได้ชัดว่าเราจะประสาน
โครงสร้างอย่างนี้อย่างนั้นได้อย่างไร ซึ่งผมเองกราบเรียนต่อที่ประชุมตรงนี้นะครับว่าเมื่อครั้งเปิด
วิสามัญ เมื่อวันท่ี 27 ธันวา ผมเองก็ได้ต้ังข้อสังเกต 27 ธันวาคม  2565 ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ขอ
เปิดวิสามัญและมีการโอนงบประมาณ ผมเองก็ใคร่ขออนุญาตนำเรียนบอกว่าปัญหามันจะเกิดขึ้น 
เพราะว่าถนนหนทางมันมีการเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนผ่านของผู้บริหารคือมีการช่วง
เลือกตั้งใหม่ ๆ เข้ามา เพราะทุกปีมันจะมีปัญหาก็คือเรื่องถนนชำรุดทรุดพังและเกิดยังนี้มาโดย
ตลอดก็เลยอยากนำเรียนถาม พอถามเสร็จก็ทางฝ่ายช่างก็มีคำตอบบอกว่าเตรียมการไว้เรียบร้อย
แล้วมีงบประมาณเพรียบพร้อมที่จะจัดการ ซึ่งตอนนั้นเราโอนงบกลางผมก็บอกว่าบางที่งบกลาง 
ถ้าจำเป็นก็ต้อง ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารนะครับ แต่ว่าถ้าเอางบกลางไปสามารถจัดซื้อจัดจ้าง
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วัสดุตรงนี้ก็น่าจะได้ ซึ่งทางกองช่างก็ตอบบอกว่าเพียงพอ แต่ทางคณะผู้บริหารท่านนายกได้ตอบ
นะครับว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยปัญหาก็คือเงินมีเพียงพอแต่การจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ ตรงนี้ก็คือเมื่อ  
พันธกิจท่ีทางสภาได้มอบหมายให้กับทางคณะบริหารได้ดำเนินการ ผมก็บอกว่าหรือเราต้ังราคาถูก
เกินไปหรือวัสดุมันมีการเปล่ียนแปลง แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมันปล่อยระยะเวลายาว ยิ่งเกิดระยะเวลา
ยาวแผลของถนนหนทางมันก็เกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้มาตรการนะครับท่านนายกก็ได้นำแสดงต่อสภาของ
เราก็คือถนนของเราที่เป็นการรับผิดชอบโดยตรงก็คือถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. นะครับ 
ส่วนหนึ่งที่เราขอสร้างถ้าเกิดชำรุดทรุดพังหรือเกิดปัญหาเราจะดำเนินการอย่างไร ส่วน 2 ถนนท่ี
เราดำเนินการก่อสร้างแต่ไม่อยู่เขตอำนาจของเรา เราจัดการแล้วดำเนินการให้กับท้องถิ่น เราจะ
ดำเนินการอย่างไร ส่วนท่ีสามเป็นส่วนของท้องถิ่นอื่นคือเขาดำเนินการก่อสร้างแล้วเขาเกิดปัญหา 
มันผุมันพังแต่เป็นปัญหาที่เขาเชื่อว่าเราเป็นองค์กรที่ใหญ่มีเครื่องจักรเครื่องมือในการที่จะจัดการ
เรื่องลาดยางนะครับเฉพาะลาดยางตรงนี้เราจะมีวิธีการในการดำเนินการอย่างไร เพราะว่าตรงนี้เรา
ต้องไปสะท้อนให้กับผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านประชาชนผู้ที ่ผ่านไปผ่านมาในเขตบริการต่าง ๆ  
ซึ่งผมพาดพิงไปนิดหนึ่งอย่างท่ีผ่านมานะครับ ในเขตพื้นท่ีหนองฮีกับโพนทรายช่วงตำบลผมเข้าใจ
ว่าเป็นตำบลดูกอึ่งนะครับแล้วก็ไปต่อท่ีโพนทราย พอดีผมไปเยี่ยมสมาชิกท่านประไพนะครับ ไปมา
หาสู่กันก็พอดีชาวบ้านเข้ามามันเกิดอุบัติเหตุและก็ตอนนี้พิการนะครับรู้สึกว่าจะพิการเสร็จแล้วตรง
นี้มันเป็นถนนที่เป็นหลุมลึกไม่มีคู่กรณี คู่กรณีคือหลุมนะครับ ตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
เพราะว่าถ้าแนะนำในเชิงกฎหมายก็เหมือนกับว่าถ้าเรารู้แล้วเหมือนกับการเป็นตัวชี้เจตนาใช่ไหม
ล่ะครับ เจตนาก็คือประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล เพราะว่าถ้าหลุมเราไม่ดำเนินการก่อสร้างมันต้อง
คาดหวังว่าคาดว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็คงจะเกิดขึ้นได้นะครับ ส่วนประเด็นที่ผมต้องขอนำเรียนต่อ
ท่านประธานให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงก็คือมาตรการที่เป็นรูปธรรมก็คือเพื่อยืนยันในส่ิ งที่เรา
กลับคืนพื้นท่ีเราจะได้ยืนยันว่าต่อไปเดือนสิงหาคมเป็นรอบของพนมไพรแล้วครับ มันต้องเป็นอย่าง
นี้ครับเพราะว่าถนนที่เขามีหนังสือมาผมเข้าใจว่าอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา
น่าจะเยอะนะครับ เราน่าจะมีมาตรการว่าเชื ่อนะครับว่าแต่ก่อนเขียนจดหมายนั ดหมายยังมี
ประเด็นสำคัญคือเรายังมีจุดตรงหมายกันได้ แต่ตรงนี้ถ้าเราทำได้อย่างนี้มันจะสามารถสะท้อน
ให้กับชาวบ้านได้ว่าตรงนี้เรานัดหมายช่างได้ นัดหมายผู้บริหารได้แล้วลงพื้นท่ีสามารถนำเสนอได้ว่า
นี่คือผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับนี่คือรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีกองช่างและมีช่างประจำอำเภอที่ออกสำรวจและดู
ปัญหาที่อยู่ในพื้นที่สามารถสำรวจเข้าใจพื้นที่ ถ้าเทียบ ๆ กันแล้วกับสมาชิกท่านนายช่างก็ออก
พื้นที่ประจำ ในส่วนที่มันเป็นปัญหาผมเข้าใจว่าน่าจะมาสะท้อนในส่วนท่ีปัญหาของกองช่างแล้ว
นำสู ่คณะผู ้บริหารได้ เพราะตามที่ผมได้นำเรียนให้สภาได้ทราบท่านผู้บริหารได้ทราบก็คือ 
อย่างที่ผมเคยทำในวาระ อื่น ๆ ก็หารือมาโดยตลอดครับว่าอย่างกรณีถนน อบจ.ของร้อยเอ็ดเรา 
ในเขตพื้นที่ผมเพราะว่าเผื่อมีความรู้ในพื้นที่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่ของผมเท่านั้น ถนน อบจ.สาย
บ้านนาชม กุดน้ำใส ซึ่งตรงนี้เป็นเส้นทางที่ชาวพนมไพรหนองฮีหรือโพนทรายใช้เส้นทางที่จะไป
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ยโสธรมันก็พื ้นที่ตรงนี้ก็เป็นหลุมซึ่งมันทับเกี ่ยวกันมันเป็นปัญหา พอข้อบัญญัติปีนี ้ก็มีแต่ยัง  
ไม่ดำเนินการตามที่ท่านนายกได้นำเสนอต่อที่สภา ปัญหามันก็ตามมาคือเกิดหลุมบ่อขนาดใหญ่  
พอฝนตกชะผิวลาดยางก็เป็นแผลใหญ่ขึ้นนะครับ ตรงนี้ผมก็ได้นำเสนอต่อสภาแห่งนี้ สายที่สอง  
ก็คือสายบ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ ไปบ้านโนนจิก ตำบลนานวน ตรงนี้ก็คือพังท้ังแผงระยะทาง
ประมาณ 200-300 เมตร ซึ่งเป็นรอยเชื่อมระหว่างตำบลและเป็นถนนที่เราได้ดำเนินการก่อสร้าง 
ผมนำเสนอต่อสภาตรงนี้ก็นำเรียนต่อช่าง นำเรียนต่อสภาแห่งนี้ว่ามันเป็นปัญหาที่ตกค้างมานาน 
ก็หวังว่าเมื่อครั้งก่อนในสมัยท่ีผู้บริหารคนก่อน ต้องเอ่ยถึงท่านนิดหนึ่งเพราะว่าก็ได้นำเสนอเรื่องนี้
มาคาบเกี่ยวกับตรงนี้ก็ยังไม่มีคำท่ีว่าจะได้รับการแก้ไข อันนี้ผมนำเสนอในกระทู้นี้ เส้น อบจ.อีกเส้น
หนึ่งก็คือบ้านชาติเจริญ ตำบลนานวน มาบ้านกลาง ตำบลค้อใหญ่ อันนี้ถนนทรุดลงเป็นแผงยาว 
อันนี้ชัดเจนก็คือทางฝ่ายช่างก็เข้าใจว่าจุดตรงนี้ผมนำเสนอท่าน ท่านก็บอกว่าได้เห็นแล้ว อีกตัว
หนึ่งท่ีเราดำเนินการก่อสร้างไม่ใช่ถนน อบจ. แต่ดำเนินการก่อสร้างเพิ่งเสร็จ ปีงบประมาณ 2564 
ก็คือถนนบ้านหนองกุงใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ มาถนนทางหลวงแผ่นดิน 2043 ตรงนี้เป็นหลุมเยอะ
น่าจะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แต่คนใช้งานในพื้นท่ีค่อนข้างจะชำนาญกับเส้นทางก็อาจจะหลีกเล่ียงได้ 
แต่ถ้าเวลากลางคืนไฟส่องสว่างไม่มีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุ เรื ่องตรงนี้ถ้าถนนของเราได้รับการ  
บูรณาการแก้ไขเบื้องต้นก็คงจะดี ก็อาศัยนะครับว่าถ้าสภาแห่งนี้คงไม่ขัดข้องถ้าฝ่ายบริหารจะขอ
จัดการงบประมาณเรื่องใดก็ตามที่จะสามารถซื้อวัสดุในห้วงนี้ เพราะว่าจำเป็นจริง ๆ เพราะว่า 
อีกไม่นานก็จะเปลี่ยนห้วงปีงบประมาณแล้ว ผมเข้าใจว่าสิ่งที่สภาของเราจะเปิดสมัยสามัญในอีก
เดือนข้างหน้าเราก็สามารถที่จะผลักดันเรื่องตรงนี้ให้เกิดขึ้นกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดของเรา ก็ใคร่ขออนุญาตนะครับว่าส่วนท่ีมันอัดอัน้มันยาวก็คือไม่เป็นช่วงวิสามัญแล้วก็กระทู้
มันมีข้อจำกัดก็เช่ือว่าในข้อบังคับข้อท่ี 98 ก็คงจะได้อภิปรายในอีกส่วนหนึ่งท่ีเก็บตกในส่วนท่ีผมยัง
ไม่อภิปรายนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกตอบกระทู้ถามค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอบคุณกับท่านธนพลอีกครั้ง 

นะครับ ก็ทราบด้วยครับว่าท่านก็คงอึดอัดมากจากการได้รับการร้องเรียนมา อย่างท่ีผมได้นำเรียน
ปัญหาที่เราเจอมาในช่วงที่ผ่านมาที่ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งก็คือปัญหาหลักก็คือการจัดหาวัสดุได้
ล่าช้า ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้มีวัสดุที่เพียงพอกับการไปแก้ไขปัญหา 
ในครั้งต่อ ๆ ไป อาจจะต้องดำเนินการใช้งบประมาณจากส่วนไหนก็อาจจะต้องมาดำเนินการและ
อาจจะปรึกษากับท่านสมาชิกได้รับทราบ ซึ่งจริง ๆ แล้วใจผมเองถ้ามันมีเครื ่องจักรที่เพียงพอ  
ผมยังอยากจะได้แบ่งเป็นโซนด้วยซ้ำไป ชุดหนึ่งรับผิดชอบ 4-5 อำเภอ แต่ว่าเนื่องจากที่ผมได้นำ
เรียนสมาชิกไปว่าเรามีอยู่แค่ 2 ชุด จะแบ่งเป็นโซนมันก็คงลำบากแต่ถ้าเกิดเรามีสัก 4 ชุด 5 ชุด 
แบ่งเป็น 4 อำเภอ 5 อำเภอ ต่อ 1 ชุด ผมว่าการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนน่าจะได้เร็ว  
และสะดวกกว่านี้ ถามว่าผมมาเป็นนายก อบจ. ผมไม่ได้เป็นนายก อบจ. ของหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง 
ตำบลใดตำบลหนึ่ง อำเภอใดอำเภอหนึ่ง แต่เป็นผมนายก อบจ. ของคนท้ังจังหวัด เพราะฉะนั้นถามว่า
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ที่ท่านธนพลบอกว่าอยากลงไลน์ขอบคุณกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไปดำเนินการแก้ไข
ปัญหาให้ ถามว่าตอนนี ้ในส่วนของอำเภอพนมไพรที ่ได้ทำบันทึกมาขออนุมัติมีอยู ่ 3  สาย  
สายถนนลาดยาง อบจ.ร้อยเอ็ด สายบ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี ถึงบ้านหนองปักษา 
ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 5+500 กิโลเมตร พื้นท่ีเสียหาย 900 
ตารางเมตร ซึ่งก็จะดำเนินการที่อนุมัติไปแล้วนะครับกำลังจะไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหา 
ถนนลาดยาง อบจ.ร้อยเอ็ด สายบ้านไทยสมบูรณ์ ตำบลพนมไพร ถึงบ้านมะเขือ ตำบลค้อใหญ่ 
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 11+500 กิโลเมตร พื้นที่ความเสียหาย 
900 ตารางเมตร  ถนนลาดลาง อบจ.ร้อยเอ็ด สายทางหลวงหมายเลข 2043 ถึงบ้านหนองกุงใหญ่ 
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร พื้นที่เสียหายประมาณ 600 ตารางเมตร นี่คือที่กองช่างทำบันทึก
ขึ้นมาเพื่อขออนุมัติในการไปดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งจะไปดำเนินการเร็ว ๆ นี้ ส่วนเส้นทางอื่น  
ท่ีท่าน สจ.ธนพล  โอฆะพนม เสนอมาเดี๋ยวก็จะดำเนินการในการทำบันทึกขึ้นมาอีก ฝากเรียน  
ทุกท่านนะครับว่าอย่างท่ีผมได้นำเรียนไปบอกกว่าผมไม่ได้เป็นนายก อบจ.ของอำเภอใดอำเภอหนึ่ง 
ผมเป็นนายก อบจ. ท่ีมาดูแลพี่น้องประชาชนท้ังจังหวัด ส่วนพื้นท่ีตรงไหนผมอาจจะมีความคุ้นเคย
ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาก่อนอาจจะรับทราบปัญหาได้มาก ส่วนพื้นท่ี ไหนที่ผม
อาจจะไม่ได้คุ ้นเคย เพราะไม่ได้เคยไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในอำเภอนั้นก็
อาศัยคนที่ใกล้ชิดคนที่รู้จัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกเรานี่ล่ะครับที่โทรศัพท์หาผมอยู่บ่อย  ๆ 
อำเภอหนองพอก ผมก็ไม่ได้เคยเป็น ส.ส. ท่ีหนองพอกนะครับ แต่ผมก็ได้รับโทรศัพท์จาก สจ.เขียว 
บ่อยมาก ท่านธนพล ถ้าอยากโทรศัพท์หาผมบ่อย ๆ ก็ขอเบอร์จาก สจ.เขียว ก็ได้ครับ โทรหาผมบ่อย
มากและก็ไปแก้ปัญหาให้บ่อยเหมือนกัน ผมยินดีนะครับ ยินดีไปแก้ไขปัญหาให้ทุกพื้นท่ีในจังหวัด
ร้อยเอ็ด อย่างที่ผมนำเรียนผมเป็นนายก อบจ. ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ไม่ใช่อำเภอใดอำเภอหนึ่ง 
เพราะฉะนั้นปัญหาของพี่น้องประชาชนที่พวกท่านได้รับการสะท้อนมามีโอกาสผมก็จะรีบแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ ต้องขอบคุณครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกนะคะ  
นายประไพ ท่านประธานครับ 
ประธานสภาฯ ขออนุญาตท่านสมาชิกสภานะคะ ซึ่งขณะนี้เราอยู่ในวาระเรื่องกระทู้ถามนะคะ  
นายประไพ ขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับ ในนามโพนทรายครับ 
ประธานสภาฯ ขณะนี้เราอยู่ในวาระเรื่องกระทู้ถามนะคะ เพราะฉะนั้นผู้ต้ังกระทู้ถามและผู้ซักถามถึงมีสิทธิ์พูดคุย

ได้นะคะ   
นายประไพ ท่านประธานครับ ท่านธนพล  โอฆะพนม พาดพิงโพนทรายครับ ขอใช้สิทธิ์ครับ 
ประธานสภาฯ เด๋ียวไปวาระอื่น ๆ นะคะ ท่านนายกได้ตอบคำถามครบทุกประเด็นนะคะ ท่านธนพล มีข้อสงสัย

เพิ่มเติมไหมค่ะ เชิญค่ะ 
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นายธนพล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม ธนพล โอฆะพนม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อาศัยข้อ 98 นะครับที่ให้โอกาสผมต้องซักถามได้สามครั้ ง  
ในประเด็นท่ีตามข้อกฎหมายท่ีแนบท้ายมาในระเบียบวาระ ผมขออนุญาตนิดหนึ่ง ขอบคุณนะครับ
ท่ี ช้ีช่องทางให้ผมเข้าใจว่าผ่านช่องสภา ถ้าเข้าใจว่าต้องโทรตรงกับท่านนายกโดยตรง ผมเข้าใจว่า
จะทำเป็นรายการตามสภาและก็ปัญหาความเดือดร้อน ถ้าอย่างนั้นผมก็มีอยู่ครับมีเบอร์ของท่านอยู่ 
แต่ว่าก็จะประสานท่านดาราณีด้วยนะครับ เผื่อที่มีโอกาสที่จะได้ช่องทางที่เร็วขึ้น ตามที่พอกระทู้
มาเสร็จแล้วมันก็ได้ข้อสอบถามท่ีชัดเจนขึ้น ผมนำปัญหา 4 ข้อ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีแต่ท่านนายกก็ได้
นำเสนอบอกว่าได้มีการจัด MOU ในการที่จะแก้ไขปัญหาแสดงว่าเป็นรอบที่พนมไพรจะได้ทำ
หนังสือและจะลงไลน์ขอบคุณในวาระต่อไป แต่สิ่งที่ได้นำเสนอเพื่อที่จะให้ทางสภาเราได้มีโอกาส 
ถ้าไม่มีกระทู้เราก็ไม่มีโอกาสร่วมกันในการที่จะเห็นหน้าเห็นหลังในการที่จะจัดแก้ไขปัญหาให้กับ 
พี่น้องประชาชน ดังนั้นเรื่องโครงการต่าง ๆ ท่ีท่านนายกได้นำเสนอต่อท่ีประชุม ผมใคร่ขออนุญาต 
อย่างนี้ท่ีวาระก่อนหน้านี้ก็คือวาระท่ี 1 ท่ีท่านประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ เรื่องแจ้งแผนต่าง ๆ 
ตามลำดับที่ท่านประธานได้อ่านต่อที่ประชุม ผมใคร่ขออนุญาตตรงที่ข้อสอบถามข้อที่ 2 ของผม
เกี่ยวกับเรื่องของสถานะการเงินการคลัง เพื่อที่จะเห็นทิศทางในการจัดทำดำเนินการงบประมาณ
ในปีต่อไป ประกอบกับเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกได้แจ้งต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่ามีโครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 7 โครงการท่ีมาท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ซึ่งปรากฏนะครับว่าผมก็ได้
นำเรียนเมื่อหารือกับทางท่านนายกในส่วนท่ีทางสมาชิกได้ร้องขอเพื่อมาประสานกับทางท่านนายก
ก็ทราบนะครับว่าโครงการ 7 โครงการนี้น่าชื ่นชมนะครับเป็นเงินร้อยกว่าล้านเสร็จแล้วปัญหา  
ก็คือยังไม่ถึงพนมไพรนะครับ ตรงไปตรงมาอีกยังไม่ถึงพนมไพร เกิดจากอะไรครับ ก็คือแผน  
การประสานแผน ดังนั้นแผนที่จะทำพอเราไปประชุมแผนกับท้องถิ่นทางคณะเจ้าหน้าที่ของเรา
บอกว่าต้องการผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่าทำเกินตำบลละ 1 โครงการ แต่พอเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจเข้ามาเวลาเราจะหยิบโครงการไปเพื่อขอโครงการเฉพาะกิจก็ขาดแผนที่จะนำเสนอ ดังนั้นผม
ใคร่ขออนุญาตทางท่านประธานผ่านไปถึงฝ่ายบริหารนะครับว่าการจำกัดโครงการต่าง ๆ ทำให้เสีย
สิทธิ บางทีเราทำโครงการแผนต่าง ๆ  เพื่อรองรับข้อบัญญัติงบประมาณเฉพาะของเรา แต่ตรงนี้
ครับใคร่ขออนุญาตตรงสภาแห่งนี้นะครับว่าสิ ่งที่นำเสนอเราสามารถแก้ไขหรือเป็นดำริของฝ่าย
บริหารครับว่าคณะเจ้าหน้าที่ที่ออกไปดำเนินการจัดทำแผนก็น่าจะทำแผนที่ครอบคลุมที่อยู่ใน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน 
เพราะว่าถ้ามันอยู่ในแผนเสร็จแล้วเกิดปัญหาแท้จริงนายช่างประจำพื้นท่ีหรือสมาชิกหรือประชาชน
ท่ัวไปนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเราก็สามารถหยิบยื่นเอาแผนตรงนั้นเข้ามาได้ ตรงนี้ใคร่ขออนุญาต
สภาของเราและท่านผู้บริหารนะครับว่านำเรื่องแผนเข้ามาเป็นวาระอีกวาระหนึ่ง เพื่อที่จะให้เกิด
ความครอบคลุม ไม่ใช่ว่าท่ีทำต้องขอบคุณท่านนายกนะครับว่าให้เราจัดทำโครงการเราก็มีเงื่อนไข 
ท่ีจะเปิดทำโครงการตามแผน แต่ส่วนท่ีไปประสานแผนนะครับ ไม่ระบุนะครับเจ้าหน้าท่ีของเราใคร 
ก็ตามไปจำกัดซึ่งเป็นมานานแล้วบอกว่าเราทำกันอย่างนี้ ถ้าอย่างนั้นเราก็เปิดหัวสิครับว่าตรงท่ีมัน
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น่าจะดำเนินการให้แผนตรงนี้ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปถึงอาจสามารถ 2 โครงการ เสร็จแล้ว 
ก็จบที่อาจสามารถ พนมไพรก็ไม่มีอีก ตรงนี้ก็เลยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการจัดทำแผนบางที 
ฝ่ายสภาเราก็ทำหน้าที่ของเราก็คือนำเสนอส่วนที่เป็นปัญหา แต่ส่วนที่ทำแผนได้เยอะกว่านี้  
ก็น่าจะดำเนินการนะครับ นี่เป็นข้อเสนอฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหาร ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกตอบข้อซักถามค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ เห็นด้วยกับทางท่านสมาชิกท่าน

ธนพล โอฆะพนม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที ่ผมมาดำรงตำแหน่งมีโอกาสได้นำเสนอความ
เดือดร้อนเพื่อท่ีจะขอรับงบประมาณจากส่วนกลาง ปรากฏว่าตอนท่ีทำบัญชีท่ีไปขอรับงบประมาณ 
ปรากฏว่าแผนที่อยู ่ใน อบจ.มีน้อยมากและกระจุกด้วย กระจุกอยู่ส่วนไหนผมก็ไม่ต้องพูดถึง  
มันกระจุก มันไม่กระจายไปครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งเป็นปัญหาในการที่เราจะแก้ไขปัญหาให้กับ  
พี่น้องประชาชน เพราะความเดือดร้อนเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นท่ี มันเกิดขึ้นทุกแห่งแต่
ว่าเราไม่สามารถท่ีจะเอาโครงการต่าง ๆ ท่ีมันเกิดปัญหาเพราะมันไม่ได้อยู่ในแผนเราก็เลยมีความ
จำเป็นในการเอาโครงการที่อยู่ในแผนที่ส่งไปขอรับงบประมาณ ตอนไปขอรับงบประมาณพวกนี้ 
เราก็เรียงลำดับไปแต่ปรากฏว่าตอนเวลาเขาอนุมัติมา บางท่ีก็ไม่ได้ตามท่ีเราเรียงไป แล้วแต่เขาจะ
หยิบมาให้เรา หยิบเอาโครงการนั้นโครงการนี้มา ซึ่งบางโครงการที่เราเห็นว่ามีความจำเป็นและ
สำคัญมากก็ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากว่า ก็เข้าใจได้ครับว่าเขาอยู่กรุงเทพฯ เขาไม่ได้มาดูพื้นท่ี
กับเรา จากนี้ไปผมก็เลยมีความคิดว่าผมเห็นด้วยกับท่านธนพล บอกว่า อบจ.ร้อยเอ็ด ควรจะมี
แผนการงบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนา ฝากท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะ
ครับทางกองช่างด้วย อะไรด้วยให้ไปดูที่ทำแผนโครงการต่าง ๆ ไว้เยอะ ๆ  เราอยู่ตรงนี้บางทีเรา
ได้รับหนังสือส่ังการมาอย่างด่วน บอกว่าให้ทำโครงการขอรับงบประมาณในส่วนนั้นส่วนนี้ ถ้าเรามี
แผนอยู่ในมือเราจะสามารถเอาแผนนั้นไปดำเนินการขอรับงบประมาณได้อย่างทันท่วงทีและ
ครอบคลุมปัญหาทั้งจังหวัด ไม่ใช่อย่างที่ผ่านมา อบจ.ร้อยเอ็ดเรามีแผนงบประมาณกระจุกอยู่แค่
พื้นท่ีเดียวนะครับ แทบจะใช้คำว่าอยู่พื้นท่ีเดียวมากกว่า งบประมาณส่วนใหญ่จึงไปลงในพื้นท่ีตรง
นั้น เพราะมันมีแผนงบประมาณอยู่ตรงนั้น ต่อไปจะแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกทุกท่านและโดยการท่ี
เราจะทำแผนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อจะได้รับความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาในด้าน
งบประมาณ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้ตอบครบทุกประเด็นในเรื่องกระทู้ถามของท่านธนพล  โอฆะพนม นะคะ ต่อไปจะขอ
อนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  ญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้ประชาชน 
เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 

ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2550 และได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง 
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันท่ี 14 กันยายน 2550 ไปแล้วนั้น เพื่อให้ระเบียบดังกล่าว สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 117 วรรคสี่ และหนังสือจังหวัด
ร้อยเอ็ด ด่วนท่ีสุด ท่ี รอ 0023.4/ว 5189 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2563 เรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทย ขอความ
ร่วมมือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
และนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ 3 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้เสนอญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งญัตติ
ดังกล่าวเป็นญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 37 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ขอเชิญเลขานุการช้ีแจงระเบียบค่ะ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
กระผมนายหมวดเอกเนติพัฒน์ รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนำ
เรียนช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 117 วรรคสี่ “ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้
ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมได้เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น  
ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาท้องถิ่นกำหนด นำเรียนเพื่อโปรด
พิจารณาครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านจุรีภรณ์เสนอญัตติค่ะ 
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นางสาวจุรีภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาว  
จุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ดิฉันขอเสนอร่างญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้ประชาชน
เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ด้วยสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาในการประชุมสมัย.......สมัย.......ครั้งท่ี......ประจำปี พ.ศ. 
2566 เมื่อวันที่........เดือน...........2566 กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 117 วรรคส่ี  
แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดว่าด้วยการให้ประชาชน
เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้

ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2550 
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำส่ังอื่นใดท่ีได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและลงลายมือช่ือ

ผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดไม่น้อยกว่า 1 วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์
เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้ 

กรณีที่มีผู ้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู ้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้  
ท้ังนี้ต้องระบุถึงจำนวนและรายช่ือผู้ท่ีจะเข้าฟังการประชุมด้วย 

กรณีที ่มีประชาชนยื ่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวนมากและไม่สามารถจัดให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุญาตให้
บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้อง
ประชุมหรือบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

ข้อ 6 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(2) นั่งหรืออยู่ประจำในท่ีท่ีจัดไว้สำหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
(3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการท่ีกระทำให้เส่ือมเกียรติของท่ีประชุม  

หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 
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(4) ไม่ใช้เครื่องมือส่ือสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีอาจรบกวน
การประชุมได้ 

(5) ไม่นำอาวุธหรือส่ิงเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
(6) ไม่นำอาหารหรือเครื่องด่ืมเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 
(7) ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามคำส่ังของประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ท่ีส่ังโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อ 7 ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการ ดังนี้ 
(1) จัดทำแบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(2) รวบรวมคำร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

พิจารณาอนุญาตและแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
(3) จัดท่ีนั่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 
ข้อ 8 กรณีระเบียบวาระใดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความลับของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถส่ังการให้บุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลท่ีเข้าฟังการประชุมสภาออกจากห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อดำเนินการประชุมลับของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ 
ข้อ 9 กรณีมีเหตุพิเศษสมควรพิจารณาเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  

ให้เป็นอำนาจของประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้พิจารณาช้ีขาด และเป็นท่ีสุด 
ข้อ 10 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาการตามระเบียบนี้ 
ประกาศ  ณ  วันท่ี...........เดือน...................พ.ศ. 2566 
(นางพรธิพา  ไชยรัตน์) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
พร้อมได้แนบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมาพร้อมนี้ คิดว่า

เพื่อนสมาชิกได้รับแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ  
ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร ที่ได้เสนอญัตติเข้ามาให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง 
การประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 ซึ่งร่างระเบียบ
ดังกล่าวมีทั้งหมด 10 ข้อ ที่เราจะได้ร่วมพิจารณาในวันนี้ ซึ่งก็เชื่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านคงจะได้ดู
รายละเอียดในร่างระเบียบดังกล่าวมาเป็นเบ้ืองต้นแล้วนะคะ เพื่อให้เป็นการกระชับเวลา ประธานจะ
ถามมติที ่ประชุมก่อนว่า เราจะพิจารณาเป็นรายข้อหรือพิจารณาเป็นภาพรวมทั้งหมด 10 ข้อ  
ในคราวเดียว เชิญท่านเลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุมค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเป็นรายข้อ กรุณายกมือค่ะ ไม่มี 
นะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่เห็นชอบให้พิจารณาเป็นรายข้อ 
กรุณายกมือค่ะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะ  
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาเป็นรายข้อ   -       เสียง 
  ไม่เห็นชอบให้พิจารณาเป็นรายข้อ 35     เสียง 
  งดออกเสียง     -       เสียง 

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 
เป็นภาพรวมทั้งหมด 10 ข้อ สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในข้อใด 
ขอใหเ้สนอในท่ีประชุมค่ะ ขอเชิญค่ะ เชิญท่านเดชศักดิค่์ะ 

นายเดชศักด์ิ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเดชศักด์ิ  
โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ ในร่างระเบียบ
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ 
การปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ เท่าที่ตรวจดูก็ไม่มีอะไร
มาก จุดสำคัญก็คือกรณีท่ีคณะบุคคลยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุม ก็ทำหนังสือขออนุญาต
ก่อนล่วงหน้า 1 วัน คือหลักการ แต่ว่ามีประเด็นหนึ่งท่ีต้องขออนุญาตปรึกษาในท่ีประชุม เพราะว่ามัน
อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการประชุมได้หากมีประสงค์เข้าฟังท่ีเป็นบุคคลภายนอก คือ ข้อ 6 (4) ไม่ใช้
เครื ่องมือสื ่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ -เทป หรืออุปกรณ์อื ่นใดที่อาจรบกวน 
การประชุมได้ โดยเฉพาะคำว่า อาจ มันมีสองอย่าง คือ สามารถนำเข้ามาได้ บันทึกได้ หรือถ่ายภาพได้ 
แต่อาจจะแอบถ่าย อะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าในความคิดของผมคือ น่าจะตัดปัญหาตรงนี้ไปเลย 
เพราะว่าเรามีช่างภาพ มีผู้บันทึกในการประชุมแต่ละครั้งอยู่แล้ว ซึ่งสามารถที่จะขอบันทึกตรงนั้น  
จะดีกว่า ในขณะที่บุคคลภายนอกที่เข้ามา บางทีอาจจะเอามุมภาพหนึ่งหรือเอาส่วนหนึ่งไปออก
โซเซียลและการแก้ปัญหาก็จะยุ่งยาก เพราะฉะนั้นผมจึงอยากเสนอในร่างระเบียบข้อ 6 (4) ว่า ห้ามใช้
เครื่องมือส่ือสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีรบกวนการประชุมได้ 
ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คือ ตัดคำว่า ไม่  
และคำว่า อาจ และเพิ่มคำว่า ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผมจึงอยากขอเพิ่มตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเดชศักดิ์  โพธิศรี ได้เสนอให้มีการแก้ไขข้อความในข้อ 6 (4) จากเดิม ไม่ใช้เครื่องมือ
สื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได้  
เป็น ห้ามใช้เครื่องมือส่ือสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีรบกวน 
การประชุมได้ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถูกต้อง
นะคะ มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอแก้ไขข้อความอื่นใดอีกไหมค่ะ จะขออนุญาตขอมติจากที่ประชุม
ตามที่ท่านเดชศักดิ์ได้เสนอมาเมื่อครู ่นะคะ เชิญท่านเลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุมค่ะ  
องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดเห็นชอบตามท่ี 
ท่านเดชศักดิ์เสนอให้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความในข้อ 6 (4) กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่เห็นชอบตามที่ท่านเดชศักดิ์เสนอให้มีการแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 6 (4) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความในข้อ 6 (4) นะคะ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 35     เสียง 
  ไม่เห็นชอบ -       เสียง 
  งดออกเสียง -       เสียง 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความในข้อใดอีกไหมค่ะ ขอเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจาก 
ที่ประชุมนะคะ เชิญท่านเลขาตรวจนับองค์ประชุมค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดเห็นชอบญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
พ.ศ. 2566 กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด 
ไม่เห็นชอบญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 กรุณายกมือค่ะ 
ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
พ.ศ. 2566 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 35       เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบญัตติร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  ญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน ด้วยหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินบำรุงเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามข้อ 6 (5) ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ 
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการ
สาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 7 อำเภอ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (5) ให้เสนอผู้บริหาร
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ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นอนุมัติ เหตุผล หน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับโอนงบประมาณเงินค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภ าพ
แห่งชาติ และได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข จึงมีความ
จำเป็นในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 7 อำเภอ 
รวม 81 รายการ เป็นเงินท้ังส้ิน  2,050,700 บาท ดังนี้ 
1. อำเภออาจสามารถ จำนวนรายการท่ีเสนอขอ 1 รายการ เป็นเงิน 95,000 บาท 
2. อำเภอพนมไพร จำนวนรายการท่ีเสนอขอ 1 รายการ เป็นเงิน 10,000 บาท 
3. อำเภอหนองฮี จำนวนรายการท่ีเสนอขอ 4 รายการ เป็นเงิน 380,000 บาท 
4. อำเภอปทุมรัตต์ จำนวนรายการท่ีเสนอขอ 8 รายการ เป็นเงิน 86,500 บาท 
5. อำเภอธวัชบุรี จำนวนรายการท่ีเสนอขอ 12 รายการ เป็นเงิน 201,000 บาท 
6. อำเภอจังหาร จำนวนรายการท่ีเสนอขอ 17 รายการ เป็นเงิน 1,086,800 บาท 
7. อำเภอโพนทราย จำนวนรายการท่ีเสนอขอ 38 รายการ เป็นเงิน 191,400 บาท 
ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นท่ี ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ซึ่งการใช้จ่ายเงินบำรุงดังกล่าว เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ
สาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ข้อ 6 วรรคสาม 
กำหนดให้การใช้จ่ายเงินบำรุง ตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ ในการพิจารณาญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงหน่วยบริการสาธารณสุข 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานจะถามมติที่ประชุมว่า เราจะพิจารณาเป็นราย
อำเภอหรือพิจารณาเป็นภาพรวมท้ังหมด เชิญท่านเลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุมค่ะ องค์ประชุม
ครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาเป็นรายอำเภอ 
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่เห็นชอบ 
ให้พิจารณาเป็นรายอำเภอ กรุณายกมือค่ะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาเป็น
ภาพรวมทั้งหมดนะคะ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาเป็นรายอำเภอ  -       เสียง 
  ไม่เห็นชอบให้พิจารณาเป็นรายอำเภอ 35     เสียง 
  งดออกเสียง     -       เสียง 
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ต่อไปจะเป็นการพิจารณาญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติ
จากท่ีประชุมนะคะ เชิญเลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ
สาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ
สาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุม
มีมติอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

มติที่ประชุม อนุมัติ  35       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอใช้จ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (สายบ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด)  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานและงานเดียวกัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน ตามความใน
ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
และงานเดียวกัน จึงขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หน้า 160 ข้อ 2.1.93 
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ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านอีเม้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด - บ้านราชธานี หมู่ท่ี 9 ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2,000,000 
บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 638 เมตร จุดเริ่มต้น 15°57'49.28"N 103°40'55.10"E 
จุดสิ้นสุด 15°57'49.40"N 103°42'8.52"E ตามแบบ อบจ.รอ เลขที่ 93/2566 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) ข้อ 207 หน้า 
76 จึงขอโอนลด จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากกองช่างได้
ทำการตรวจสอบรายละเอียดโครงการดังกล่าวแล้ว พบว่า เป็นโครงการที่ทางเทศบาลตำบลโนน
ตาลได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีพื้นที่ดำเนินการ กองช่างได้
ตรวจสอบถนนที่อยู ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีความชำรุด
เสียหายจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โอน
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายบ้านค้อ หมู่ที ่ 6 ตำบลโนนรัง - บ้านเหล่ากา ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 942 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 2,000,000 
บาท จุดเริ่มต้น 15°58'55.0"N 103°39'09.2"E จุดสิ้นสุด 15°57'11.8"N 103°38'57.8"E ตามแบบ 
อบจ.รอ เลขที่ 214/2566 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 460 หน้า 301 จึงเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (สายบ้านค้อ หมู่ท่ี 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) มีสมาชิกท่าน
ใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านจุรีภรณ์ค่ะ 

นางสาวจุรีภรณ์  เรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอเมือง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารท่ีได้
เสนอญัตติในวาระนี้ จริง ๆ แล้ว โครงการนี้อยู่ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยความที่อาจจะเป็นฝ่ายของพวกเราติดขัดในเรื ่องของการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ทางเทศบาลตำบลโนนตาลได้ขออนุมัติพิจารณาขอโครงการไปกับกรมส่งเสริม
ได้อนุมัติงบจำนวนถึง 6 ล้านบาท เพื่อมาซ่อมถนน ทำให้ถนนสายนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้ อย  
ดิฉันจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากทางฝ่ายบริหารให้พิจารณาญัตติเพื่อขอโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
อยากขอเพื่อนๆ ช่วยอนุมัติด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญท่านบุญเลิศ  อุดหนุน ค่ะ 
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นายบุญเลิศ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่า 
งบประมาณกับปริมาณงาน มันเป็นยังไงนะครับ เพราะว่า งบประมาณ 2 ล้านบาท ตัวเดิม กว้าง 5 
เมตร ยาว 638 เมตร แต่พอมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กว้าง 6 เมตร ยาว 942 เมตร ผมไม่แน่ใจ 
ช่วยตรวจสอบด้วยครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่าน
นายกช้ีแจงรายละเอียดค่ะ 

นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกครับ ขออนุญาตให้ทางกองช่างเป็นผู้ช้ีแจงครับ ขออนุญาตครับ 
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายกองช่างได้ช้ีแจงข้อซักถามท่านสมาชิกค่ะ เรียนเชิญค่ะ ประธานสภาขอพักการประชุม 10 

นาทีค่ะ 
*** พักการประชุม 10 นาที *** 

ประธานสภาฯ ขออนุญาตเข้าสู ่การประชุมต่อนะคะ ตอนนี้เราอยู่ในระเบียบวาระที่ 6 ญัตติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สายบ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบล
โนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) ซึ่งท่านนายกได้เสนอญัตติไปแล้ว และมีสมาชิกสภา 
ได้อภิปราย ขอเรียนเชิญกองช่างได้ชี ้แจงในประเด็นที่ท่านสมาชิกได้สอบถามไปเมื่อสักครู่ค่ะ  
ขอเชิญค่ะ 

นายธีรพันธ์ (รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง) กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ กระผมนายธีรพันธ์  วงศ์กาไสย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองช่าง ขอช้ีแจงว่า ถนนสายบ้านอีเม้งถึงบ้านราชธานี เป็นการปรับปรุงถนนลาดยางท่ีมีกิจกรรม
ในการเสริมวัสดุ กว้าง 5 เมตร ยาว 638 เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร งบประมาณ 2 ล้านบาท 
แต่ตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็น ถนนสายบ้านค้อ ตำบลโนนรัง ถึงบ้านเหล่ากา ตำบลโนนตาล 
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจารจรกว้าง 6 เมตร ยาว 942 เมตร หนา 0.04 เมตร 
งบประมาณ 2 ล้านบาท เท่าเดิม ซึ่งกิจกรรมเปลี่ยนไปก็คือเป็นการเสริมผิวจราจรครับ เป็นงาน 
Overlay ครับ ขอเรียนช้ีแจงให้สภาทราบครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุมค่ะ 
เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สายบ้านค้อ หมู่ท่ี 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) 
กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สายบ้านค้อ 
หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (สายบ้านค้อ หมู่ท่ี 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) 
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มติที่ประชุม อนุมัติ  35       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (สายบ้านค้อ หมู่ท่ี 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ือง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่าย  
เป็นรายการใหม่ (สายบา้นหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ   เรียนเชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ  
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานและงานเดียวกัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน ตามความใน
ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
และงานเดียวกัน จึงขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า 157 ข้อ 
2.1.77 ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านศาลางาม หมู่ที ่ 1 ตำบลหนองฮี 
อำเภอหนองฮี - บ้านหนองปักษา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
จำนวน 6,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 เมตร รวมเป็น 2.00 เมตร ยาว 3,250 
เมตร จ ุดเร ิ ่มต ้น  15°36'54.55"N 103°59'46.36"E จ ุดส ิ ้นส ุด  15°39'17.28"N 103°58'2.91"E  
ตามแบบ อบจ.รอ เลขที่ 77/2566 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั ้งที ่ 1) ข้อ 134 หน้า 49 ขอโอนลด 6,000,000 บาท 
เนื่องจากกองช่างได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดโครงการดังกล่าวแล้ว พบว่า ช่วงที่ปรับปรุง
ถนนลาดยางโดยการขยายไหล่ทางทั้งสองข้าง บางช่วงของถนนเดิมไม่มีไหล่ทางและใกล้กับแนวเขต
ท่ีดินของประชาชน เพื่อเป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด เห็นควรกำหนดให้โครงการ
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ปรับปรุงถนนลาดยางสายดังกล่าว มีการขยายไหล่ทางทั้งสองข้าง และพบว่าถนนลาดยางเดิม  
ผ่านการใช้งานเป็นระยะเวลานานมีความชำรุด เห็นควรปรับปรุงพื้นทางเดิมโดยการเสริมผิวจราจร 
Asphaltic Concrete เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ เนื ่องจากเป็นย่านชุมชน  
ที่มีการอาศัยอยู่หนาแน่น โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ปรับปรุง
ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1085 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี- 
บ้านหนองปักษา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 1,345 เมตร หนา 0.04 เมตร จำนวน 6,000,000 บาท จุดเริ ่มต้น  5°36'54.98"N 
103°59'45.26"E จุดส ิ ้นส ุด  15°37'06.42"N 103°59'37.09"E เป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อ 134  
หน้า 49 ตามแบบ อบจ.รอ เลขที่ 213/2566 จึงเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

 ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (สายบ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เชิญเลขานุการสภานับองค์
ประชุมค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
(สายบ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สายบ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอ
หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สายบ้านหนองฮี 
ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) 

มติที่ประชุม อนุมัติ  35       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (สายบ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 
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ระเบียบวาระที่ 8  เร่ือง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่าย  
เป็นรายการใหม่ (สาย อบจ.รอ.1021 บ้านสระคู ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ) 

ประธานสภาฯ   เรียนเชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ  
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานและงานเดียวกัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน ตามความใน
ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
และงานเดียวกัน จึงขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า 156  
ข้อ 2.1.73 ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านผือโป๊ด หมู่ท่ี 2 ตำบลทุ่งศรีเมือง - 
บ้านเหล่าติ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3,000,000 บาท 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ เลขที่ 73/2566 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งท่ี 1) ข้อท่ี 105 หน้าท่ี 38 
ขอโอนลด จำนวน 3,000,000 บาท เนื่องจากกองช่างได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว พบว่า 
โครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้า
ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการตรวจสอบถนนที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีมีความชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการ
ก่อสร้างเป็นการเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 
1021 บ้านสระคู ตำบลสระคู - บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จำนวน 3,000,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 958 เมตร หนา 0.04 เมตร 
จุดเริ่มต้น 15°36'42.3"N 103°48'06.4"E จุดส้ินสุด 15°40'47.4"N 103°49'01.3"E ตามแบบ อบจ.รอ 
เลขที่ 219/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ข้อที่ 156 หน้าที่ 203 จึงเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
ต่อไป 

 ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (สาย อบจ.รอ.1021 บ้านสระคู ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ) มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เชิญเลขานุการสภานับ 
องค์ประชุมค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
(สาย อบจ.รอ.1021 บ้านสระคู ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สาย อบจ.รอ.1021 บ้านสระคู ตำบลสระคู 
อำเภอสุวรรณภูมิ) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่(สาย อบจ.รอ.1021 บ้านสระคู 
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ) 

มติที่ประชุม อนุมัติ  35       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (สาย อบจ.รอ.1021 บ้านสระคู ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9  

ระเบียบวาระที่ 9  เร่ือง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่าย  
เป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์) 

ประธานสภาฯ   เรียนเชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ  
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน 
ค่าตอบแทน และแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
ค่าตอบแทน และแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
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งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามความในข้อ 27 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
ขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ โอนลด 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
ค่าตอบแทน หน้า 68 ข้อ 1.3ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณตั้งไว้ 
30,000 บาท โอนลดครั้งที่ 6/2566 จำนวน 6,590 บาท โอนลด ครั้งที่ 9/2566 จำนวน 7,380 
บาท งบประมาณคงเหลือ 16,030 บาท ขอโอนลด 10,000 บาท 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน หน้า 123 ข้อ 1.1 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณต้ังไว้ 10,000 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว – บาท 
คงเหลือ 10,000 บาท ขอโอนลด 10,000 บาท รวมขอโอนลด จำนวน 20,000 บาท โอนไป 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 20,000 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เหตุผลท่ีโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงเสนอญัตติขอโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบฯ ต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุม
นะคะ เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่(แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารท่ัวไป ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์) 

มติที่ประชุม อนุมัติ  35       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์) 

ประธานสภาฯ ก่อนจะเข้าระเบียบวาระที่ 10 ขออนุญาตเชิญท่านธนพล  โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานสภาในการประชุมตั้งแต่วาระที่ 10 
ตลอดจนวาระอื่น ๆ จนแล้วเสร็จค่ะ  

ประธานสภาฯ (นายธนพล) ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 

ระเบียบวาระที่ 10  เร่ือง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน) 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ  
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานและงานเดียวกัน โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั ่วไป  
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขอโอนลดงบประมาณ 
ดังนี้ โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน งบดำเนินงาน 
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ค่าตอบแทน หน้า 83 ข้อ 1.2 ค่าเช่าบ้าน งบประมาณต้ังไว้ 110,400 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 
46,800 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายอีก จำนวน 15,600 บาท งบประมาณคงเหลือ 48,000 บาท  
ขอโอนลด 27,200 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื ่อง 
ปรับอากาศ จำนวน 27,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบต้ัง
พื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 27,200 บาท สำหรับใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะดังนี้  
1. ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดท่ีไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู  
2. ราคาท่ีกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง  
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5  
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  
6. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  
    (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว  
4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ  
เหตุผลที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เนื ่องจากเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน มีสภาพเก่าและใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งติดต้ังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ขณะนี้ระบบทำความเย็นทำงานไม่ปกติ มีเสียงดัง และไม่สามารถซ่อมแซมปรับปรุงให้มีสภาพดีได้ 
จึงเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบฯ ต่อไป 

 ประธานสภาฯ (นายธนพล) ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน)  
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ  
เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุมครับ องค์ประชุมครบนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน) กรุณา
ยกมือครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติ 
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน) กรุณายกมือครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า
ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
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รายการใหม ่(แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน) ตามท่ีฝ่ายบริหาร
เสนอเข้ามานะครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  35       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน) 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11 

ระเบียบวาระที่ 11  เร่ือง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน 4 โครงการ) 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) เรียนเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติครับ  
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน เนื่องจากในญัตตินี้มีข้อผิดพลาดที่ต้องนำญัตติออกไปปรับปรุงใหม่ จึงขอ
อนุญาตไม่เสนอญัตตินี้ และขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อนครับ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) ในระเบียบวาระท่ี 11 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน 4 
โครงการ) ซึ่งฝ่ายบริหารได้ขอถอนญัตติออก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 55 การขอถอนญัตติ
หรือคำแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของ 
ร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำ
เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคำแปรญัตติในขั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 55 การที่ฝ่ายบริหารได้ขอถอนญัตติดังกล่าว ต้องได้รับความ
ยินยอมจากที่ประชุมสภา จะขอมติจากที่ประชุมสภานะครับ ในระเบียบวาระที่ 11 ญัตติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน 4 โครงการ) ฝ่ายบริหารได้ขอถอนญัตติ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดยินยอมให้ถอนญัตติดังกล่าว กรุณายกมือ
ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่ยินยอมให้ถอนญัตติดังกล่าว กรุณา
ยกมือครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติยินยอมให้ฝ่ายบริหารถอนญัตติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete จำนวน 4 โครงการ) นะครับ 
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มติที่ประชุม ยินยอมให้ถอนญัตติ 35       เสียง 
  ไม่ยินยอมให้ถอนญัตติ  - เสียง 
  งดออกเสียง   - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติยินยอมใหฝ่้ายบริหารถอนญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  
จำนวน 4 โครงการ) 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 12 

ระเบียบวาระที่ 12  เร่ือง  อื่น ๆ 
ประธานสภาฯ (นายธนพล) ในระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้ ขอเชิญครับ เชิญท่านอาคมครับ 
นายอาคม ขอบคุณท่านประธานนะครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมอาคม  เฉลิมแสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจังหาร  
ในวาระอื่น ๆ ผมขอโอกาสในการสอบถามถึงท่านประธานไปถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในเรื่องที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจากบ้านม่วงน้ำ หมู่ 1, 2, 3, 5 และหมู่ที่ 12 
ซึ่งได้รับความลำบากในการสัญจรไปมา เนื่องจากถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย อบจ.รอ.
1008 ซึ่งผิวจราจรนั้นขรุขระ ทำให้พี ่น้องประชาชนสัญจรไปมายากลำบาก จากการสอบถาม  
ซึ่งผมได้ตรวจสอบในเบ้ืองต้นแล้วว่า ถนนสายนี้เป็นอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ผมได้ส่งเรื ่องและเสนอต่อผู้บริหาร  
ต่อสภาแห่งนี้ได้อนุมัติไปและบรรจุในแผนและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566  
ซึ ่งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื ่อวันที ่ 23 กันยายน 2565 ในหน้า 150  
ข้อ 2.1.40 จริง ๆ แล้ว ได้กราบเรียนหลายครั้งและปรึกษาหารือกับทางท่านนายก อยากจะ
สอบถามในเรื่องของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในโครงการตรงนี้ ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
จริง ๆ อย่างท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำเรียนว่า โอกาสของพี่น้องใน 1 วัน ถ้าเรา
ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เป็นการเสียโอกาส ในขณะนี้ตั้งแต่เราผ่านข้อบัญญัติงบประมาณมา  
ก็เกือบจะส้ินปีงบประมาณแล้วนะครับ ก็อยากท่ีจะให้ท่านประธานฝากไปถึงท่านนายกในการท่ีจะ
เร่งรีบดำเนินการเพื่อท่ีจะไม่เสียโอกาสของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นท่ีต่อไป ขอบคุณครับ 

 ประธานสภาฯ (นายธนพล) ขออนุญาตสภานะครับ ท่านนายก มีสมาชิกยกมือหลายท่าน ขอให้รวบรวมเป็น
รายการแล้วให้ท่านนายกได้ตอบ ถ้ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะเยอะ ก็อาจจะตัดช่วงนะครับ  
ขออนุญาตทางสภานะครับ เชิญท่านอนุชิตครับ 
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นายอนุชิต ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมอนุชิต  ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ขออนุญาตใช้เวลาสภาแห่งนี้นำเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหาร 
สืบเนื่องจากระเบียบวาระท่ีท่านได้กรุณาถอนไปเมื่อสักครู่ ความจริงท่ีจะอภิปรายก็ด้วยความเห็น
ใจว่า ท่านนายกและคณะผู้บริหารชุดนี้ไม่ได้จัดทำข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2566 แต่เห็นว่า สภา
ของเราได้อนุมัติญัตติที่ฝ่ายบริหารในการโอนงบประมาณและไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เยอะมาก 
แต่เข้าใจครับเป็นเหตุผลที่บางครั้งสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป แต่บังเอิญว่า ถึงแม้ว่าท่านจะถอน
ญัตติไป ผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดของเราได้ไปดำเนินการให้มันสอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมายกระจายอำนาจ ประการ
แรกครับถึงแม้ว่า ญัตติขออนุญาตท่านประธานนะครับ จะไม่อ่านญัตติ แต่บังเอิญผมอ่านมาแล้ว 
มันก็มีข้อสังเกตที่ท่านได้ขอไว้ อย่างเช่น กองช่างได้ตรวจสอบแล้วได้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565 นั่นก็หมายความว่า ปีงบประมาณ 2565 มีการโอนไปแล้ว และ
ปีงบประมาณ 2566 เอามาตั้งอีก แสดงว่ากระบวนการในการตรวจสอบนั้นไม่ได้ดูในการจัดต้ัง
งบประมาณ ประการที่ 2 ที่ตั้งข้อสังเกตนะครับ ผมได้ไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการประสาน 
ในระดับอำเภอ ซึ่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณก็มีกรอบในโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานงาน  
ที่กำหนดไว้ของ อบจ.ประมาณ 6 เมตร ก็เราก็บอกว่า บางพื้นที่มันมีข้อจำกัดก็อนุโลมกันได้ 5 
เมตร และต้องเป็นพื้นที ่ที ่เชื ่อมกันระหว่าง 2 ตำบล แล้วผิวปริมาณงานไม่ต่ำกว่า 5 เมตร  
ในโครงการ 4 เมตร ก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่า ในญัตติท่ีท่าน
เสนอมามันก็สอดคล้องกับแผนครับ ผมดูแล้วทุกหน้าทุกโครงการสอดคล้องกับแผน เพียงแต่ว่า  
ในอนาคตข้างหน้าในการจัดทำแผนในปีต่อไป เราต้องกำหนดให้ชัดครับว่า ถ้าจะเป็นภารกิจของ 
อบจ. อย่างน้อยท่ีสุด ผิวจารจรตามมาตรงานทางอย่างน้อยท่ีสุดต้อง 5 เมตรขึ้นไป และต้องเช่ือม 
2 ตำบลให้ได้ นี่เป็นข้อสังเกตนะครับ แต่ในส่วนอำเภอผมท่ีเจ้าหน้าท่ีเขาไป เขาก็เน้นย้ำเรื่องนี้มา
โดยตลอดครับว่า ถ้าเราจะมองคนอื่นเขามองว่า อบจ. เราก็ต้องดูแค่เฉพาะรายละเอียดตาม
ตัวหนังสือหรือที่ได้บันทึกมา ได้เขียนมา เพราะฉะนั้นเมื่อมาดูแล้ว มันจะสอดคล้องตรงไหนครับ  
นี่คืออยากฝากท่านผู้บริหารชุดใหม่ได้เป็นแนวทางในการมอบหมายให้ฝ่ายประจำลงไปดำเนินการ
ว่า กรอบแนวทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างที่ท่านนายกท่านได้กรุณาเรียน 
ท่ีประชุมว่า งานโครงสร้างพื้นฐานของ อบจ.ต้องมีความเป็นมาตรฐาน นี่คือประเด็นท่ีอยากจะฝาก
ท่านประธานไว้ ก็ต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ท่านก็ได้แลเห็นปัญหานี้เช่นเดียวกัน และก็ยินดี  
ท่ีจะถอนญัตตินี้ออกไปครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) วาระอื่น ๆ เกรงว่า ท่านสมาชิกจะออกไปก่อน ภายหลังปิดการประชุมใคร่ขออนุญาต
ร่วมหารือกันก่อน ถ้าออกไปนัดแนะกันท่ีอื่นมันจะไม่ได้คุยกันในประเด็นต่าง ๆ ท่ีสมาชิกคาใจอะไร
ต่าง ๆ จะได้คุยกันกับคณะฝ่ายบริหารท่ีไม่ได้อยู่ในวาระของการประชุมนะครับ เข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมท่ี 12 นะครับ ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญครับ เชิญท่านสุนทรครับ 
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นายสุนทร ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเคารพ
ทุกท่านครับ ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอจตุร-
พักตรพิมาน ขอถือโอกาสนี้ในสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ในวาระอื่น ๆ ส่วนตัวผมเองแล้วนั้น
เข้าใจดีครับว่า เพื่อนสมาชิกหลายท่านในแต่ละอำเภอต่างมีปัญหาในพื้นที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งท่ี
ผมอยากจะเรียนกับท่านประธานในการประชุมคราวนี้ว่า อำเภอจตุรพักตรพิมานมีปัญหาหลาย
อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกได้รับทราบมาตลอด ผมเองได้ถือโอกาสเรียนทางโทรศัพทบ์้าง 
แต่สิ่งที่ไม่ค่อยสบายใจนักก็คือ ผมอยากเรียนกับท่านประธานว่า งบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดท่ีอำเภอจตุรพักตรพิมานได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2565 ตอนนี้โครงการยังไม่
ไปถึงไหนเลยนะครับ ผมเองก็ตรวจสอบมาตลอดว่า ในปีงบประมาณ 2565 ทางฝ่ายบริหารได้กัน
งบประมาณไว้ 22 โครงการ ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้อยู่ในขณะนี้ 1 ใน 22 โครงการก็คือ 
ถนนสายบ้านดอนแคน ตำบลศรีโคตร ไปบ้านหนองสังข์ ตำบลเหล่าหลวง ผมไม่ทราบว่า สภาแห่ง
นี้ ผู้บริหารได้เร่งรัดในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้หรือไม่ เพราะผมเข้าใจดีครับว่า ในปีงบประมาณขณะนี้
อีกไม่กี่เดือน เราก็จะดำเนินการปีงบประมาณ 2567 แล้ว แต่ปรากฏว่า เงินงบประมาณปี 2565 
ต้ัง 22 โครงการ ยังไม่สามารถดำเนินการได้เลย ผมเห็นท่านนายกลุกขึ้นชี ้แจงต่อสภาแห่งนี้ว่า  
ในปีงบประมาณ 2566 คือปีงบประมาณนี้ ซึ่งสภาแห่งนี้ได้ต้ังงบประมาณไว้ 765 ล้านบาท ตอนนี้
เงินเข้ามา 721 ล้านบาท ขาดอยู่ประมาณ 43 ล้านบาทกว่า หนึ่งในนั้นโครงการ 43 ล้านบาทกว่า 
อำเภอจตุรพักตรพิมานยังไม่มีประกาศสักโครงการ ผมก็อยากจะเรียนกับท่านประธานด้วยความ
เคารพนะครับ ฝากไปทางฝ่ายบริหารว่า ผมเองให้ความสำคัญกับการประชุมมาตลอดเกือบ 3 ปี  
ไม่เคยขาดการประชุมเลย แม้แต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ผมลุกขึ้นอภิปรายในสภาแห่ง
นี้มาโดยตลอด แต่ส่ิงท่ีน้อยใจท่ีสุดก็คือ เกือบ 3 ปีแล้วยังไม่เห็นผลงานท่ี สจ.ได้ผลักดันลงในพื้นท่ี
แม้แต่โครงการเดียว สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่อยากจะฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่า อย่างน้อย
ท่ีสุดให้กำชับผู้รับจ้างหรือประกาศงานของอำเภอจตุรพักตรพิมานบ้าง จะได้แก้ไขปัญหาให้พี่น้อง
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) เชิญท่านจุรีภรณ์ครับ 
นางสาวจุรีภรณ์ ท่านประธานสภาท่ีเคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอเมือง เขต 3 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทาง
ฝ่ายบริหารในเรื ่องแรก ขอขอบคุณที่ทางฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้กองช่างไปซ่อมถนนสาย  
หนองแก้ว ถึงตำบลผือฮี อำเภอจตุรพัตรพิมาน ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะ พี่น้องประชาชนก็ฝาก
ขอบคุณฝ่ายบริหารมาด้วย เรื ่องที่ 2 ขอขอบคุณในวาระที่ 6 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สายบ้านค้อ ตำบลโนนรัง จริง ๆ แล้วถนนสายนี้ เริ่มต้น
มาจากปากทางถนนหลวงสายบ้านโนนรัง ผ่านไปตำบลโนนตาล ตำบลหนองแก้ว ตำบลแคนใหญ่ 
ไปสิ้นสุดที่ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน ช่วงที่ได้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นช่วงระยะของ
บ้านค้อไปถึงบ้านเหล่ากา ตำบลโนนตาล วันนี้ทางฝ่ายสภาได้อนุมัติให้มีการโอนงบประมาณไปต้ัง
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จ่ายเป็นรายการใหม่แล้ว ตัวดิฉันเองก็อยากฝากไปถึงฝ่ายบริหารให้ช่วยเร่งรัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยนะคะ เนื่องจากว่าตอนนี้ก็เป็นฤดูฝน ถนนค่อนข้างชำรุดไปพอสมควร และตอนนี้ก็มีการ
ก่อสร้างถนนทางหลวงสี่เลนส์ ซึ ่งเริ ่มต้นจากตำบลโนนรัง ไปสิ้นสุดถึงทางอำเภอเมืองสรวง 
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะเทียวในเส้นทางสายรองก็คือ สายตำบลโนนรังไปสิ้นสุดถึงตำบล
น้ำใส ตอนนี้พี ่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนก็อยากจะเร่งรัดให้ฝ่ายบริหารช่วยเร่งรัด  
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะคะ เพราะว่าถนนหลายสายประชาชนก็สะท้อนมาว่า อยากให้ซ่อมถนน  
ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างการลงงานที่ล่าช้า ก็อยากให้มีการซ่อมแซมก่อน ซึ่งดิฉันก็มองว่า มันจะเป็น
งบประมาณท่ีทับซ้อนกัน จึงอยากจะเร่งรัดฝ่ายบริหารให้ช่วยพิจารณาให้ด้วย อีกเรื่องหนึ่ง ตัวดิฉัน
เองและ สจ.จุฑาพร  เกษมทรัพย์ มีโอกาสได้ลงพื้นที่พร้อม ๆ กัน เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว ก็มีเสียง
สะท้อนจากพี่น้องจากบ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง และพี่น้องแถวบ้านดอนสีดอนทอง ตำบล
สะอาดสมบูรณ์ ได้แจ้งเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งเป็นถนนของ อบจ.ร้อยเอ็ดจากบ้านแก่นทราย
ไปถึงบ้านดอนทอง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ บอกว่ามีการตัดต้ังโซล่าเซลล์ แต่ตอนนี้โซล่าเซลล์ไม่ติด 
ชาวบ้านก็ได้แจ้งมาบอกว่า รบกวน สจ.อำเภอเมืองทั้งสองท่าน ก็คือตัวดิฉันและท่านจุฑาพรช่วย
นำเรียนฝ่ายบริหารเพื่อช่วยแก้ไขในเรื่องไฟส่องสว่างบ้านแก่นทรายถึงบ้านดอนทอง ตำบลสะอาด-
สมบูรณ์ด้วยนะคะ จริง ๆ แล้ว วันนี้ในญัตติต่าง ๆ ก็อีกไม่นาน ถ้าเป็นไปตามเป้าหมาย อีก 2 – 3 
เดือนพี่น้องในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดน่าจะมีสายทางใหม่ที่เดินทางได้โดยสะดวก แต่ว่าสิ ่งที่ได้รับ 
การสะท้อนจากพี่น้องประชาชนก็จะประมาณว่า เมื่อถนนของ อบจ.ของพวกเราดีแล้ว ถนนลาดยาง
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ก็อยากให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง ไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์ เนื ่องจาก  
ทุกวันนี้ ปัญหาในเรื่องอาชญากรรม ปัญหาเรื่องยาเสพติดด้วยนะคะ ถ้ามีไฟส่องสว่างจะสร้าง  
ความปลอดภัยในการเดินทางและความปลอดภัยในด้านการคมนาคมก็จะติดตามมาด้วย ก็อยากจะ
ฝากไปยังฝ่ายบริหาร ถ้าเป็นไปได้ไฟฟ้าในส่วนสายทาง อบจ.ร้อยเอ็ด ตรงไหนที่ไม่ติดก็ช่วยแกไ้ข
ให้ด้วยค่ะ และถนนหนทางที่เราจะซ่อมสร้างหรือมีการก่อสร้างใหม่ก็อยากจะให้มีไฟโซล่าเซลล์ 
เพื่อความสะดวกปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วย ขอบคุณมากค่ะ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงครับ 
นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด ในวาระอื่น ๆ มีข้อซักถามและสงสัยจากสมาชิกหลายท่าน ขออนุญาตตอบในเบื้องต้น
ก่อน จากท่ีท่านสมาชิก ท่าน สจ.อาคม ท่านได้สอบถามถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างถนนสาย
บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
หลังจากท่ีดำเนินการเสร็จก็คงจะให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการตามโครงการท่ีเราจัดสรรงบประมาณ
ไป เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ต่อข้อห่วงใยของท่าน สจ.อนุชิต ความห่วงใยเกี่ยวกับ
เรื่องญัตติที่ถอนออกไป ต้องขอโทษที่ประชุมนะครับ ที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเข้ามาอาจจะ
ทำให้เกิดบรรทัดฐานขึ้นมา เราเห็นตรงกันว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในการดำเนินการ
โครงการอะไรต่าง ๆ หรือว่าถนนหนทางควรจะมีมาตรฐานและเป็นโครงการถนนที่คงทนถาวร  
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และมั่นคง เพื่อไม่ให้เป็นบรรทัดฐานในการเสนอโครงการต่อไป ถึงแม้ว่าการเสนอญัตติท่ีเสนอเข้า
มาจะอยู่ในแผนของ อบจ. แต่เพื่อไม่ให้เป็นบรรทัดฐานต่อไป ก็เลยขออนุญาตท่ีประชุมในการถอน
ญัตติออกไปก่อนนะครับ เพื่อปรับปรุงเข้ามาใหม่นะครับ ต่อคำถามของท่านสุนทร ในการสอบถาม
เกี่ยวกับเรื ่องงบประมาณปี 2565 ซึ่งใช้มาตั้งแต่มารับตำแหน่งแล้ว ได้รับการสอบถามจาก
งบประมาณในปี 2565 บ่อยครั้งมาก และผมก็เร่งรัดมาโดยตลอด ตอนนี้ได้ทราบว่า โครงการปี 
2565 ได้ดำเนินการได้ผู้รับจ้างทุกโครงการเรียบร้อยหมดแล้ว เพียงแต่ว่าอาจจะมีบางโครงการท่ีมี
ผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการไป อาจจมีบางโครงการท่ียังไม่ไปดำเนินการ เด๋ียวจะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบ
ไปดำเนินการนะครับ ส่วนของท่านจุรีภรณ์ เรื่องการซ่อมถนนต่าง ๆ อย่างที่ผมนำเรียนที่ประชุม
ทุกพื้นท่ี ตอนนี้ผมยอมรับว่า ถนนในจังหวัดร้อยเอ็ดเราเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ท้ังถนน
ในส่วนที่ อบจ.รับผิดชอบเอง หรือในส่วนที่ ใช้คำว่า เราเคยไปดำเนินการตามโครงการเกิน
ศักยภาพของ อปท.ท้องถิ่นต่าง ๆ นะครับ อาจจะไม่ได้อยู่ในบัญชีที่ อบจ.รับผิดชอบ แต่ต้องไป
ดำเนินการ ใช้คำว่า พี่น้องประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดขอให้ ถ้าเกิดเดือดร้อนเรื ่องอะไรขึ ้นมา 
อันดับแรกท่ีเขานึกถึง นึกถึงใคร นึกถึง อบจ. สอบถามก่อนว่า อบจ.ทำไมไม่ไปแก้ไข ทำไม อบจ. 
ไม่ไปดำเนินการ ถ้าเกิดเราทำเหมือนกับทางหลวงชนบททำง่ายครับ ทางหลวงชนบทมีถนนหลาย
เส้นทางนะครับ ที่เขาไปดำเนินการทำเสร็จเรียบร้อย แล้วเขาก็โอนให้กับทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยกตัวอย่าง ท่ีเป็นข่าวในเพจของจังหวัดร้อยเอ็ด มีทางหลวงชนบทไปทำโครงการถนนสาย
บ้านโพธิ์ศรีสว่างไปบ้านเชียงใหม่ ปรากฏว่า ถนนเกิดพังชำรุดเสียหาย เพราะส่วนหนึ่งทำเป็น  
ลาดยาง ส่วนหนึ่งยังเป็นลูกรังอยู่ ปรากฏว่า เขาก็ไปลงข่าวว่า ถนนชำรุดเสียหาย อบจ.ทำไมไม่มา
ดูแล ผมก็เตรียมการที่จะลงไปในพื้นที่ มอบกองช่างไปดูรายละเอียด ปรากฏว่า กองช่างบอกว่า 
ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ก็เลยแจ้งกับผู้นำท้องท่ีไป
บอกว่า เป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท และก็มีหลักกิโลของทางหลวงชนบท แต่ปรากฏว่า 
เขาไปถามทางหลวงชนบทเขาบอกว่า ได้โอนความรับผิดชอบให้กับทาง อบต.โพธิ์ศรีสว่างไปแล้ว  
แต่ถ้าถามว่า เราทำแบบนั้นได้ไหม อบจ.ทำไม่ได้ เขาอาจจะตอบได้ เพราะเขาไม่ได้เป็นฝ่ายการเมือง 
เพราะเขาไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชน แต่เราเป็นนักการเมืองที่มาจากพี่น้องประชาชน ถ้าเราไป
ตอบบอกว่า ได้โอนไปแล้วกับทาง อปท.ในพื้นท่ีรับผิดชอบไป ถามว่าพี่น้องประชาชน ส่ิงท่ีตามมา
ลำดับแรกคือ ด่านักการเมืองทันทีว่า ไม่รับผิดชอบ นี่คือส่ิงท่ีถามว่า อบจ.ร้อยเอ็ดไม่ว่าจะเป็นถนน
ที่อยู่ในบัญชีความรับผิดชอบของ อบจ.เอง หรือในส่วนที่เกินศักยภาพ อปท.ต่าง ๆ ที่เราเข้าไป
ดำเนินการ เราปฏิเสธไม่ได้ครับ ท่ีจะต้องไปดูแลไปซ่อมแซม และถนนท่ีเกิดความชำรุดพังเสียหาย
ถามว่า ถ้าเกิดความชำรุดเสียหายก็ต้องสอบถามมาที่ อบจ.ก่อน มันจึงทำให้ในขณะนี้มีถนนที่พัง
ชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก ถามว่าตอนนี้ฝ่ายบริหารเอง เจ้าหน้าท่ีเอง ทุกคนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับ 
พยายามเร่งแก้ปัญหาให้อย่างเต็มที่ ตามบัญชีที ่ทางกองช่างทำบันทึกขึ้นมาขออนุมัติ ผมได้  
นำเรียนเบื้องต้นว่า เราก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือวัสดุต่าง ๆ แต่ยืนยันว่า   
จะพยายามแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด และแก้ไขปัญหาท่ีสมาชิกทุกท่าน
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ได้รับเสียงสะท้อนมาครับ ส่วนเรื่องไฟโซล่าเซลล์ เด๋ียวจะมอบให้กองช่างไปตรวจสอบดูว่า ตรงไหน
ท่ีเป็นงบประมาณในส่วนของเรา ก็จะหาทางแก้ไขปัญหาให้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) ขอบคุณท่านนายกครับ เชิญท่านวรการครับ 
นายวรการ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมวรการ กมลเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองฮี ท่านประธานครับ ขอใช้คำว่า ส่วงหลาย โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete จากบ้านหนองฮี ไปบ้านหนองปักษา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ตอนนี้ สจ.เดินถนนได้ทุกสายครับ ก็ต้องขอบคุณ พี่น้องชาวหนองฮีบอกว่า สิ ้นสุดการรอคอย  
ท่านประธานครับผมอยากจะหารือกับท่านประธานว่า ในระเบียบวาระการประชุมท่ีกำหนดขึ้นมา 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ผมอยากจะเสนอให้เป็นวาระที่ 3 ระเบียบ  
ที่สมาชิกแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่ต้องมาแจ้งในระเบียบวาระอื่น ๆ เพื่อที่จะได้สะท้อนปัญหา 
จากสมาชิก จะได้เห็น หลายครั้งที่ผมสังเกตการประชุม วาระอื่น ๆ ท่านสมาชิกบางทีก็ติดธุระ  
ถ้าเราจะกำหนดขึ้นมาเป็นวาระที่ 3 ต่อจากรับรองรายงานการประชุม มันจะผิดระเบียบของ 
การจัดระเบียบวาระการประชุมไหม หรือถ้าจะจัดมันจะผิดไหม สมาชิกจะได้เสนอแสดงความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวาง อันนี้ขอหารือ เมื ่อสัปดาห์ที ่แล้วกระผมได้ไปร่วมประชุมในฐานะเป็น 
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ กสอ. ก็คือเกี่ยวเรื่อง อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน เป็นโครงการที่ดี  
นะครับ ด้วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้อง แต่ผมดูแล้วว่า มันจะเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันไหม  
เพราะกิจกรรมที่จะไปทำไม่ต่างจากโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ แต่ที ่มันต่างชัดเจนก็คือในเรื่อง
งบประมาณ ผมดูงบประมาณในข้อบัญญัติตั ้งไว้ 60,000 บาท ถ้าเราไปทุกอำเภอ 20 อำเภอ  
ตกอำเภอละ 3,000 บาท ผมถามว่า เราจะใช้เงินอย่างไร 3,000 บาท พี่น้องข้าราชการที่อยู่  
รพ.สต.ที่ถ่ายโอนมาอยู่กับ อบจ. เราต้อนรับท่าน เพราะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ แต่ก่อน  
ยังไม่มี แต่ตอนนี้ท่านเป็นเจ้าภาพ ถามว่าเงิน 3,000 บาท ผมหารเอง เอา 20 ไปหาร 60,000 บาท 
ผมคิดว่า ใช้จ่ายอย่างไร ถ้าไม่พอแล้วใครรับผิดชอบ ประเพณีไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชาน
ต้องต้อนรับ น้อง ๆ เขาท่ีอยู่สำนักงาน เพราะว่าคณะกรรมการ กสอ.มาจากทุกภาคส่วนไปร่วมงาน
ไปดูกิจกรรมและต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่มาในงาน อบจ.พบประชาชนด้วย ผมว่างบที่ใช้จ่าย 
ยังไงก็ใช้คำว่า เดือดร้อนถึงคนที่จัดการ ฉะนั้นผมฝากไว้ว่า มันจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันไหม เพราะว่า เรื่อง อบจ.เรา โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนท่ีเห็น อบจ.เกี่ยวกับเรื่องท่ีชัดเจน
ที่สุด ก็คือเรื ่องถนนหนทาง เรื ่องน้ำบาดาล แต่ที ่เราจะไปเกี่ยวกับบริการทางด้านสาธารณสุข 
บริการเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น บางทีมันก็ไม่ตอบโจทย์ มันอาจะเป็นเรื่องท่ีนานแล้ว เอามาเล่าใหม่ 
อันนี้ก็ฝากเอาไว้ เรื่องต่อไปก็คือเรื่อง ถนนท่ีชำรุดจากบ้านหนองคูนไปบ้านหัวดง อำเภอโพนทราย
นะครับ มันไม่ได้อยู่ตำบลดูกอึ่ง อยู่ตำบลเด่นราษฎร์ ถนนตรงนี้จะมีน้ำท่วมขังทุกปี ซึ ่งเป็น
ถนนลาดยาง ทำให้ถนนมันทรุด ฝากเอาไว้ว่า จำได้ว่าซ่อมเมื่อปี 65 น้ำก็ท่วมขังทุกปี มันเป็น
ถนนลาดยางมันก็ทรุด เรามีว ิธ ีการแก้ไขอย่างไร ก็อยากฝากโดยเฉพาะการซ่อมแซมครับ  
ท่านประธาน เพราะว่าการซ่อมแซมไม่ตอบโจทย์ เพราะอะไรถึงไม่ตอบโจทย์ ผมไม่รู้ภาษาช่างครับ  
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แต่เวลาไปทำมันไม่ได้ตอบโจทย์ ต้องไปดูถึงจะรู้ พอเวลาไปทำจริง ๆ มันใช้ไม่เกิน 3 เดือน มันก็
เหมือนเดิม อาจจะเป็นเพราะเครื่องไม้เครื ่องมือก็ได้ อันนี้คือเรื ่องการซ่อมแซม ก็ขอนำเรียน  
ท่านประธานแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) ตามท่ีท่านวรการได้เสนอนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 27 เกี่ยวกับการจัด
ระเบียบวาระการประชุม ให้จัดลำดับดังนี้  
(1) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม  
(2) รับรองรายงานการประชุม  
(3) กระทู้ถาม 
(4) เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
(5) เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
(6) เรื่องอื่น ๆ 
จึงเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับว่า มันมีระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่นในข้อ 27 นะครับ เชิญท่านกิติศักดิ์ครับ 

นายกิติศักด์ิ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ผมกิติศักดิ์ เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด จากเขตเลือกตั้งอำเภอโพนทอง ขออนุญาตใช้เวลาในระเบียบวาระอื่น ๆ นะครับ 
ในการเสนอแนะกับฝ่ายบริหารและขอขอบคุณ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านนายกนะครับ โดย
เฉพาะที่ท่านได้นำเครื่องจักรไปซ่อมแซม เนื่องจากช่วงนี้ในช่วงฤดูฝน ไปซ่อมแซมถนนสายบ้าน
สร้างบุ ไปบ้านแฝก ท่านออกไปเป็นประธานเปิดงานบุญบั้งไฟ ไปกินข้าวอยู่ร้านอาหารอยู่บ้านแฝก 
พอดีบ้านแฝกเขาเขียนป้ายว่า ถนนชำรุดขาด ห้ามผ่าน ผมยังไปไม่ถึงร้านอาหารนะครับ  
ท่านนายกไปถึงที่ถนนขาดแล้ว วันต่อมาท่านนายกได้ให้ทางกองช่างไปเอาเครื่องจักรไปบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ก็ต้องขอขอบคุณ และไม่กี่วัน
ก่อนทางเทศบาลตำบลโคกสูง ได้ทำหนังสือมายื่นให้กับทางฝ่ายลงรับ ไม่กี่วันท่านก็สั่งให้กองชา่ง
นำเครื่องจักรไปทำเนื่องจากเป็นถนนขาด บ้านหนองตอ ไปบ้านโคกกลาง เขตของท่าน สจ.กล่อมจิต 
ทางเทศบาลตำบลโคกสูงก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ก็ฝากขอบคุณมา อีกเรื่องหนึ่งคือการเสนอแนะ 
สืบเนื่องจากว่า ในการทำข้อบัญญัติงบประมาณปี 66 ซึ่งโดยธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งเรากระทำสืบต่อ
กันมาหลายต่อหลายปี ผมอายุ 53 ปี ผมอยู่สภาตรงนี้มาเลยครึ่งชีวิต 27 ปีแล้วครับ ธรรมเนียม
ปฏิบัติก็คือให้สมาชิกเสนอในเรื่องของความเดือดร้อน เนื่องจากสมาชิกอยู่ใกล้พื้นท่ีทั้ง ๆ ที่เรื่อง
การเสนอโครงการต่าง ๆ ในข้อบัญญัติเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร แต่ธรรมเนียมปฏิบัติผมก็ได้เสนอ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโพธิ์เงิน หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง เช่ือมบ้านไชยบุรี หมู่ 13 
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,187,000 บาท ซึ่งมีผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ยาว 504 เมตร  ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ สืบเนื่องจากว่า ช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ผมก็
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ได้รับการร้องขอมาจากพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลาย ๆ 
ตำบล ยกเว้นในเขตเทศบาลตำบลแวงของนายกหม่อน เพื่อนผมนี่ล่ะครับ เขาไม่ขอเพราะเขามี
งบประมาณเยอะ นอกนั้นขอมาหมด ผมก็เห็นใจท่านนายกนะครับ ท่านรับผิดชอบทั้งจังหวัด  
ก็ยังเป็นห่วงท่านว่า งบประมาณที่จะนำมาตอบสนองต่อพี ่น้องประชาชนมันมีเงื ่อนไขจำกัด  
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ทางเทศบาลตำบลโคกสูง เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้นำ
เรียนบอกว่า ช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนและมีถนนในหมู่บ้าน ซึ่งมีพี่น้องประชาชนมีบ้านเรือนอยู่จริง 
โดยเฉพาะตำบลโพธิ์ศรีสว่าง บ้านโพธิ์ศรีสว่าง ซึ่งเป็นถนนระหว่างบ้านโพธิ์ศรีเชื่อมบ้านท่าสีของ
ท่าน สจ.กล่อมจิต ไปดอนโองของเขตท่าน สจ.ตุลธร และบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง เช่ือมบ้าน
น้อยชลประทาน ตำบลอุ่มเม่า บ้านโคกแดง เชื ่อมถนนหลวงโพนทอง-ร้อยเอ็ด บ้านหนองแวง 
ตำบลโพธิ์ทอง เชื ่อมบ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง บ้านหนองแวงไปบ้านบะยาว ตำบลอุ่มเม่า  
และบ้านแฝกเชื่อมถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด ซึ่งจะไปผ่านเทศบาลตำบลโคกสูง ท่ีพี่น้องประชาชน 
ต้องสัญจรไปมา ไปติดต่อทำธุระหรือติดต่องานราชการ เขาก็ปรึกษาผม ซึ่งผมก็ได้ออกไปดู
ข้อเท็จจริง ก็มีบ้านเรื่อนเขาอยู่จริง ๆ โดยเฉพาะถนนสายบ้านโสกแดงมาถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด
ครับ อาจารย์สุรินทร์ซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ตรงนั้น มีฟาร์มควายตัวละ 5 – 10 ล้านบาท หลังจากท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไปบอกว่า ได้ไปปรึกษากับ สจ.แล้ว แกก็โทรมาบอกว่า ทำให้
อาจารย์หน่อย มันหลายปีแล้ว ผมก็เลยมาดูในข้อบัญญัติงบประมาณปี 66 ที่ได้เสนอโครงการไว้ 
ซึ่งก็ได้รับทราบว่า ตอนนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง และผมได้ออกไปดูข้อเท็จจริงว่า ระยะทางที่ทำ
โครงการนั้น ในโครงการ 2 ล้านกว่าบาท เราจัดทำได้ประมาณ 502 เมตร แต่ข้อเท็จจริงโครงการ
ทั้งหมดระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จะต้องใช้งบประมาณ 10 กว่าล้านบาท ถึงจะเสร็จ ผมจึงมี
ความคิดอยากจะเสนอท่านนายกบอกว่า อยากให้ท่านเสนอเปลี่ยนแปลงโครงการตรงนี้ในการ
เสนอญัตติเข้าสภาในครั้งหน้านะครับ เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ผมเห็นท่านนายก
นำเรียนต่อสภาบอกว่า แม้กระทั้งงบประมาณที่ข้ามปี แม้กระทั่ง 1 วัน พี่น้องก็ขาดโอกาส 1 วัน 
ข้ามไป 1 เดือน ก็ขาดโอกาสในการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องไป 1 เดือน ข้ามไป 6 เดือน ก็ขาด
โอกาสในการบรรเทาทุกข์ไป 6 เดือน เฉกเช่นพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนที่เขาอยู่ตอนนี้ ถ้าเรา
ทำถนนคอนกรีตให้เขา ถ้าจะคอยไปอีกงบประมาณหน้า เขาก็ต้องทนทุกข์อีก 10 เดือน 12 เดือน 
ผมก็เลยบอกไปว่า ถ้าเราทำตรงนี้ เราก็บรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนคนท่ีมีเขามีบ้านเรือนอยู่
จริง ๆ ตรงนี้ ไม่เชื่อท่านนายกไปดูกับผมก็ได้ว่า บ้านเรือนที่ตอนนี้ที่มันพังและเป็นถนนขาด มัน
เป็นจริง ๆ แล้วผมก็เลยปรึกษากับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โครงการนี้ลงเขาก็ไม่ได้ติด
ใจ โดยเฉพาะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง เพราะเขาบอกว่า งั้นเอามาทำตรงนี้
ให้กับบ้านโพธิ์ศรี เพราะว่าตรงนี้เป็นโครงการท่ีลงอยู่ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง แต่เขาบอกว่างั้นมาทำถนน
คอนกรีตให้กับทางตำบลโพธิ์ศรีสว่างคือบ้านโพธิ์ศรีที ่เชื ่อมไปบ้านท่าสี และเชื่อมไปบ้านน้อย-
ชลประทาน และแม้กระทั่งของเทศบาลตำบลโคกสูง ที่เขาบอกว่า มันน่าจะทำให้เพราะว่า มันมี 
พี่น้องประชาชนเนื่องจากช่วงฤดูฝนขี่มอเตอร์ไซด์และหกล้มระยะทางมันเหลือยู่อีกไม่มากประมาณ 
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100 กว่าเมตร ก็เลยอยากจะนำเรียนท่านนายกนะครับ ฝากท่านนายกให้พิจารณาด้วยนะครับ 
ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) เชิญท่านเดชศักดิ์ครับ 
นายเดชศักด์ิ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมเดชศักดิ์  โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิก สจ.อำเภอ 
เสลภูมิคนใหม่ของเรา คือ ท่านกล่อมจิต  นาเมืองรักษ์ ขอเสียงปรบมือหน่อยครับ ทีมผมเอง ต่อไป
เราจะทำงานเป็นทีม ร่วมกับ สจ.ศศิธรด้วยครับ เรื่องแรก เป็นเรื่องถนน ซึ่งก็เหมือน ๆ กับทุกท่าน 
เนื่องจากว่า พวกเรามีถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบเยอะ แต่ของเขตผมเป็นถนนที่ก่อสร้างมา
ยาวนาน ตั้งแต่สมัยผู้ว่าเดชชาติ จนกระทั่งมันเป็นถนนชื่อว่า ถนนเดชชาติ อย่างไรก็ตามถนนนี้มี
ใครรับผิดชอบ บางเสียงก็บอกว่าเป็นของ อบจ.เรา นี่คือความเข้าใจของชาวบ้าน ซึ่งถนนเส้นนี้  
ท่านนายกก็ได้ลงไปช่วยเพราะว่า มันเป็นถนนท่ีขาด มันติดพนังชีหลายจุด ท่ีมีปัญหาทุกปีเวลาน้ำขาด 
ถนนเส้นนี้เริ่มต้ังแต่บ้านแห่ ตำบลนาเลิง ยาวไปจนถึงตำบลนางาม เช่ือมบ้านนาเรียง บ้านน้ำเท่ียง 
และก็ไปถึงบ้านกุดเรือ จะไปตามลำชี ตอนนี้ถนนเส้นนี้ยาวประมาณ 17 กิโลเมตร จะมีเหลืออยู่
ช่วงเดียว คือประมาณ 4 -5 กิโลเมตร ที่ยังไม่เสร็จนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นถนนลูกรัง  
และเป็นหลุมเป็นบ่อ และตอนนี้ยิ่งฝนตก โดยเฉพาะอำเภอเสลภูมิ ฝนตกบ่อยมาก และวันนี้ก็มขี่าว 
พรุ่งนี้ถึงวันท่ี 19 ยิ่งจะมาหนักด้วย เริ่มท่ีจะมีน้ำท่วมแล้ว แต่อย่างไรก็ตามถนนเส้นนี้มีอยู่ช่วงเดียว
ท่ีลำบากมาก ตรงท่ีเราไปสูบน้ำช่วยชาวบ้าน เหลืออยู่ช่วงเดียวเท่านั้น ผมก็เลยอยากจะเสนอถนน
เส้นนี้ เพราะว่าถนนเส้นนี้มันเช่ือมโยงไปหลายพื้นท่ี เหมือนกับท่าน สจ.โพนทอง ได้พูดเมื่อสักครู่
นะครับ ไปได้หลายพื้นท่ี ผมก็เหมือนกันครับ ถนนเส้นนี้ออกสะพานไปบ้านท่าค้อ อำเภอทุ่งเขาหลวง 
ก็ออกจากเส้นนี้ลัดเข้าตัวเมืองร้อยเอ็ดก็ใกล้เพียงนิดเดียว และออกอำเภออาจสามารถได้อีกครับ 
ไปข้ามสะพานลำชี เพราะถนนเส้นนี้คนจะสัญจรไปมามาก ท้ังพี่น้องตำบลนาเลิง และตำบลนางาม 
เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากคณะผู้บริหารว่า คือตำบลนางามเขาเอาเข้าแผนแล้วครับ เพราะว่า
เกินศักยภาพของตำบลนางามและนาเลิง ถ้าเป็นไปได้ขอสนับสนุนงบอุดหนุนเฉพาะกิจมาซึ่งมัน
เป็นก้อนใหญ่ที่สามารถจะลงพื้นที่ได้ ถนนเส้นนี้เหมาะมากที่ทาง อบจ.ของเราจะเสนอเข้าไปนะ
ครับ ก็ฝากนำเสนอด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่ง สืบเนื่องจากกระทู้ของท่านธนพล จริง ๆ ก็อยาก
นำเสนอ แต่ไม่ได้ยื่นกระทู้ ก็เลยถือโอกาสนี้นำเสนออีกครั้งหนึ่ง จริง ๆ ผมก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับ 
แต่เมื่อสักครู้ได้นั่งคุยกันกับท่าน สจ.ตุลธร รู้สึกว่า ทีมงาน อบจ.ของเราที่ดูแลถนนโดยเฉพาะช่วงนี้
เป็นหน้าฝน แน่นอนครับ หลังจากหน้าฝนไปถนนเละหลายพื้นที่เลย โดยเฉพาะถนนที่เป็นลูกรัง 
เพราะฉะนั้น อบจ.ของเรามีนายช่างที่ดูแลในเขตพื้นที่คนหนึ่งรับผิดชอบประมาณ 2 อำเภอ  
แต่เครื่องจักรเราก็มีปัญหา ไม่เพียงพอ ถ้าเป็นไปได้ในแผนปีหน้า ถ้าท่านนายกอยากจะทำและ 
แบ่งทีม เคยเสนอแล้วนะครับ คือนายช่าง 2 คน ต่อทีมเครื่องปรับปรุง 1 ชุด เพื่อท่ีจะดูแลในเขตนั้น 
เพื่อให้ช่างในเขตพื้นท่ีเขาจะรู้พื้นท่ี เพราะว่าเขาอยู่มานานนะครับ เขาจะรู้หมดเลย ถ้าเราประสาน
ช่างทีมชุดนี้ออกไปในโซน 3 - 4 อำเภอนี้ มันก็จะสะดวกรวดเร็วนะครับ จังหวัดร้อยเอ็ดเรามี  
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20 อำเภอ ก็ประมาณ 4 ชุด น่าจะดูแลเป็นโซนได้ 5 ชุด ก็ดี เพราะมันจะได้เร็ว และการดูแล 
ในเขต คือ ชุดหนึ่งก็ดูแลเฉพาะในเขต 4- 5 อำเภอ นี่มันก็จะทำให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้รับ
การทุเลา รวดเร็ว และเราเข้าไปดำเนินการได้รวดเร็ว แต่ถ้ายังต้องมาตามคิวต้องอะไรต่าง ๆ แต่ว่า
ทุกพื้นท่ีมันมีปัญหาเหมือนกัน ผมก็อยากจะเสนอตรงนี้ให้กับทางคณะผู้บริหารนะครับ อีกประเด็น
หนึ่งครับ ประเด็นของไฟไม่ติด ผมก็พูดมานานแล้วนะครับ ถึงมันจะเกินระยะ 2 ปีท่ีเขารับประกัน
ไปแล้ว แต่ส่ิงท่ีมันโชว์ให้ชาวบ้านเห็นคือ เราโดนเขาต่อว่าตลอด ทำไมมันไม่ติด เราไม่รู้จะทำยังไง
เพราะมันเกินระยะเวลาประกัน แต่ตรงนี้ผมก็ได้นำเสนอปัญหาหลายครั้งแล้วนะครับ แต่อย่างไรก็
ตามถ้าเป็นไปได้ ในปีงบประมาณหน้า เราอดทนไปอีกสัก 2 - 3 เดือน เพื่อให้ทางท่านนายกได้
ขึ้นมาแก้ไขตรงนี้ จะทำยังไงครับ จะเปลี่ยนหลอดเลยก็ได้ ไปซื้อหลอดใหม่มาใส่ก็ได้ เพราะว่า  
เสาเขาดีอยู่ เสาสามารถที่จะพับลงมาแล้วแก้ไขแล้วเอาขึ้นไปได้นะครับ แต่ว่าบางเสาก็เอนจะล้ม
แหล่ไม่ล้มแหล่ก็หลายต้น แต่ที่ไม่ติดหลายต้นครับ ทั่วทั้งเขตจังหวัดร้อยเอ็ดผมว่ามีเยอะนะครับ 
มันเป็นปัญหาหนึ่งที่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อย ๆ เขาก็จะต่อว่าเราไปเรื่อย ๆ ก็เป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีของ 
อบจ.เรา ผมห่วงนายกนะครับ เขาไม่ได้ว่า สจ.หรอกครับ เขาว่า นายกครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) เชิญท่านดาราณีครับ 
นางสาวดาราณ ีกราบเรียนท่านประธานสภา และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในวาระอื่น ๆ วาระที่ 12 
จริง ๆ แล้ว ดิฉันโดนพาดพิง เรื่องการขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ดิฉันเองได้ทำตามขั้นตอน มีหนังสือลงรับเรียบร้อย เพียงแต่ว่าได้มีโอกาสพบท่านนายกหรือ  
แม้กระท้ังโทรหาท่านนายกเอง เพื่อให้ท่านนายกได้รับทราบว่า สจ.เองก็ติดตามและ อปท.ที่ส่ง
เรื่องมาหรือชาวบ้านที่ส่งเรื่องมา ตรงนี้ก็ถือว่า เป็นไปตามระบบทุกอย่างนะคะ อยากจะฝากให้
เพื่อนสมาชิกได้รับทราบว่า ไม่มีอำเภอไหนพิเศษ ท่านนายกรับปัญหาของทุกอำเภอ อันนี้การันตีได้
เลยค่ะ เรื่องท่ี 2 เรื่องการกำหนดสมัยวิสามัญ ท่านนายกสังเกตได้เลยนะคะว่า วาระอื่น ๆ สมาชิก 
มีเรื่องอยากจะนำเสนอท่านนายกเยอะมาก และในสมัยวิสามัญนี้เรามีเรื่องถึง 11 เรื่อง ท่ีเกี่ยวกับ
การพิจารณา ซึ่งมันยาวนาน มันทำให้เพื ่อนสมาชิกของเราต้องเร่งในการสอบถามท่านนายก  
เราเองคงไม่อยากตั้งกระทู้ถาม อยากคุยกันแบบฉันท์มิตร การตั้งกระทู้มันเหมือนเป็นทางการ  
จริง ๆ แล้วขออนุญาตท่านประธานนะคะ ท่านประธานก็ฉันท์มิตรเช่นกันค่ะ การสอบถามเป็น
ตัวหนังสือบางทีมันก็เป็นทางการมากจนเกินไปในวาระอื่น ๆ เราเองก็อยากจะสะท้อนปัญหา 
ให้ท่านนายกได้รับทราบ ดิฉันอยากจะขอนะคะว่า จริง ๆ แล้วการเปิดสภาสมัยวิสามัญ ไม่ว่า 
จะเป็นท่านประธาน สมาชิกสภา หรือแม้จะเป็นท่านนายกขอเปิดได้ แต่การที่ท่านนายกขอเปิด
ดิฉันมีความมั่นใจว่า มันขลังกว่า เพราะเรื่องของปัญหาหรือเรื่องของการเงินทุกอย่าง มันจะเข้ามา
สู่สภา เพื่อให้สมาชิกได้สนใจในเรื่องของการเปิดประชุมสภา เพราะฉะนั้นฝากไว้ การเปิดสมัยวิสามัญ
เราอั้นมานานมากจนเกินไปหรือเปล่า เราเปิดสมัยสามัญ ต้ังแต่เดือนมีนาคม จนถึงวันนี้หลายเดือน
แล้ว เราไม่ได้เจอกันเลย ดิฉันก็อยากฝากท่านนายกไว้ด้วยนะคะ หรือแม้กระท่ังท่านประธานหรือ
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เพื่อนสมาชิกที่มีเรื่องที่จะร้องเรียนเข้ามา ก็อยากจะฝากเรื่องการเปิดสมัยวิสามัญ เรื่องมันบรรจุ
เยอะจนเกินไป จนไม่มีเวลาในการพูดเรื่องอื่น ๆ เรื ่องที่ 3 เรื ่อง ร่างการเข้าฟังของประชาชน  
ดิฉันอยากจะฝากเรื่องของห้องประชุมนะคะ เราก็เริ่มแออัดยัดเยียดกันแล้ว สภาพของห้องประชุม
ของพวกเราเองก็เริ่มเก่าแล้ว ท่านนายกอยากจะฝากด้วยค่ะ ต่อไปจะเป็นหน้าเป็นตา หากมีพี่น้อง
ประชาชนเข้ามาร่วมรับฟังกับเราจริง ๆ ห้องประชุมของพวกเรานั้น ถือว่าเป็นหน้าตาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหารในเรื่องของดูแลความ
เรียบร้อย ความสวยงามของห้องประชุมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) เชิญท่านณัฏฐ์วัฒนค์รับ 
นายณัฏฐ์วัฒน์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมณัฏฐ์วัฒน์  จีนภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ ็ด เขต 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ก็อยากชื ่นชมท่านนายกเหมือนสมาชิก 
ทุกท่านแต่ไม่มีโอกาส ปัญหาคือ ถนนของผมชำรุดและได้มาหาท่านนายกส่วนตัวหลายครั้ง  
เป็นเวลา 2 เดือนแล้วครับ แต่ก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ท่านนายกว่า มันอยู่ในข้อบัญญัติปีต่อไป
ครับ แต่มันล่าช้า มันเกิดอุบัติเหตุ ก็เลยมาหาท่านนายกหลายครั้ง ตอนนี้ผมก็รอไม่ไหว ถ้าจะรอ
งานจัดซื้อจัดจ้างก็หลายเดือน ผมก็เลยไปใช้ความสามารถพิเศษ ไปคุยกับทางหลวงชนบทให้เขา
ซ่อมให้ครับ ตอนนี้ได้รับการซ่อมแซมเบื้องต้น ก็อยากฝากเพื่อนสมาชิกว่า ท่านนายกงานเยอะ  
ก็อยากให้ช่วยกัน ตรงไหนเราช่วยได้ก็ช่วยไปก่อน อย่างท่าน สจ.เดชศักดิ์ ถนนท่ีพังนะครับ ผมฟัง
ดูเป็นเขตรับผิดชอบของชลประทาน เพราะอยู่พนังชีเป็นของชลประทาน อบจ.เราไปซ่อมไม่ได้  
นะครับ ก็ให้ช่วยดูแลด้วยครับ ผมก็อยากพูดหลายอย่าง เพราะว่าในบางครั้งก็ช่วยกันเห็นใจ 
ท่านนายกนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) เชิญท่านนวรัตน์ครบั 
นางนวรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางนวรัตน์  พาโคกทม สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอปทุมรัตต์ วันนี้ก็ขออนุญาตใช้วาระอื่น ๆ เพื่อจะนำ
เรียนปัญหาของอำเภอปทุมรัตต์ผ่านท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารนะคะ อาจจะเป็นปัญหา
เหมือนทุก ๆ เขตค่ะ เพราะว่าอำเภอปทุมรัตต์ก็เมื่อสักครู่ได้ยินว่าเครื่องจักรไปหลายท้องท่ีท้องถิ่น
แล้วแต่เขตอำเภอปทุมรัตต์ยังไม่ไปเลยค่ะท่านนายก วันนี้ก็ถือโอกาสขอนำเรียนปัญหาว่าในช่วงฤดูฝน
ก็ทราบว่าทุกท่ีมีปัญหาเหมือนกัน แต่อำเภอปทุมรัตต์ มี 101 หมู่บ้าน ถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีมากมาย ดิฉันก็เป็น สจ. มาหลายปี หลายท่านนายกก็ช่วย
ประสานงาน ทำยังไงก็ยังไม่ครบทุกเส้น วันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียน ได้รับเสียงสะท้อนจากพ่อแม่  
พี่น้องในเขตอำเภอปทุมรัตต์ ก็อย่างที่เรียนแจ้งค่ะ ท้องที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล 
เทศบาล ไม่นึกถึงใครหรอกค่ะนึกถึง อบจ. เพราะฉะนั้น สจ. ก็จะได้รับเรื่องร้องเรียนมาโดยเฉพาะ
เส้นทางของ อบจ. ของเรา ที่ผ่านมานี่ก็คือเกิดปัญหามากมายค่ะ โดยเฉพาะฤดูฝน 1 เดือนที่ผา่น
มาอุบัติเหตุหลายครั้ง โดยเฉพาะยามวิกาล ขออนุญาตเรียนให้ทราบเลย ทราบว่าผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลและเทศบาล ได้นำหนังสือเข้ามาเพื่อที่จะร้องขอให้ทางองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซม ก็จะมีถนนจากบ้านสระบัวถึงบ้านโนนท่อน 
เส้นทางนี้จะยาวไปถึงเทศบาล โดยเฉพาะจะมีบ้านปอภาร บ้านภูดิน รวมถึงในเขตเทศบาลด้วย
เป็นถนนที่เข้าในตัวเมือง ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างโรงเรียนและพ่อแม่พี่น้องทุก ๆ หมู่บ้าน  
ในเส้นนี้ ถนนบ้านบักตู้ ตำบลโนนสวรรค์ ไปถึงบ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก  ถนนบ้านสระบัว ตำบล 
สระบัว บ้านบัวขาว ถึงบ้านหัวช้าง ตำบลโนนสวรรค์ ก็จะมี 3 เส้นทางนี้ท่ีทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลและเทศบาลได้นำเรื่องร้องขอ โดยลงเลขรับแล้ว ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วยแก้ไข
และปรับปรุง และที่สำคัญเกิดปัญหามากมายทางองค์การบริหารส่วนตำบล ดิฉันก็เข้าใจนะคะว่า
ด้วยงบประมาณไม่เพียงพอ ได้ประสานมาทางดิฉันเขาก็ได้นำหินคลุกหินลูกรังไปแก้ไขปรับปรุง  
แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จจนเกิดอุบัติเหตุ ตอนนี้เด็กเล็กเด็กแดงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วขาหักก็จะนำเรียน  
เพื่อแก้ไขและปรับปรุงและเมื่อสักครู่ในวาระท่ีผ่านมาก็ได้ยินท่านนายกช้ีแจงและดีใจท่ีท่านนายก
บอกว่าท่านนายกเป็นนายกทุกอำเภอใช่ไหมคะ เป็นนายกไม่ใช่อำเภอใดอำเภอหนึ่ง ดิฉันในนาม
ตัวแทน สจ.เขตอำเภอปทุมรัตต์อยู่ไกลมากค่ะ ก็จะขอฝากท่านนายกด้วยนะคะว่ายังไงก็ช่วยดูแล
แก้ไขซ่อมแซมให้อำเภอปทุมรัตต์ด้วย กราบขอบพระคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) ท่านสมาชิกครับ ขอให้ท่านนายกตอบคำถามก่อนนะครับ เพื่อท่ีจะได้ช้ีแจงเป็น
ประเด็น ๆ ไป นะครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ 

นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ต่อข้อซักถามข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะในวาระอื่น ๆ ผมทราบนะครับ เพราะผมประชุม
มากับทุกท่านตั้งแต่มาดำรงตำแหน่ง วาระอื่น ๆ เป็นวาระที่ใช้คำว่าแทบจะใช้เวลานานมากกว่า
เวลาระเบียบวาระอื่น ๆ วาระทั่ว ๆ ไปนะครับวาระนี้ เนื่องจากว่าอาจเป็นเพราะสมาชิกของเรา 
ทุกคน ทุกท่านลงพื้นที่ตลอดเวลาและได้รับทราบข้อมูลรับทราบปัญหาจากพี่น้องประชาชนมา  
ก็เลยอยากอาศัยในวาระอื่น ๆ ในการมาสะท้อนเสนอให้กับผู้บริหารได้รับทราบ ใช้เวลานานจนท่ี
ท่านสมาชิก พี่วรการ กมลเลิศ ท่านบอกอยากให้ปรับเปลี่ยนวาระการประชุม ซึ่งมันก็เป็นไปตาม
ข้อบังคับซึ่งจะไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ว่าผมว่าเราใช้ปรับตรงที่ว่าแทนที่จะพูดคุยในวาระอื่น
แบบนี้ก่อนการประชุมเรามีการหารือก่อนการประชุม เราประชุมบ่ายสอง เราอาจจะมาประชุม
ก่อนสักบ่ายโมงและใช้เป็นวาระหารือก่อนการประชุม ผมยินดีนะครับ อาจจะมาตั้งแต่เที่ยงก็ได้ 
ผมยินดีมารับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นของสมาชิกทุกท่านนะครับ เพราะว่าการมารับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพวกท่านมันก็เป็นการบ้านของผู้บริหารที่จะไปแก้ไขปัญหาให้ เพราะ
ถ้าเกิดผู้บริหารไม่ทราบ บางครั้งบางทีเราก็ไม่ได้ไปแก้ไขปัญหา ถ้าไม่ได้ไปแก้ไขปัญหาส่ิงท่ีตามมา 
ก็คือเสียงด่าจากพี ่น้องประชาชน สุดท้ายก็คือคนที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือตัวนายกจะต้อง
รับผิดชอบหนักกว่าคนอื่น เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราใช้เวลาในการที่ก่อนเวลาประชุมจัดเป็น
วาระหารือ อาจจะนัดเวลาตั้งแต่บ่ายโมงหรือเที่ยงครึ่ง ผมก็ยินดีนะครับ ก็ฝากนำเรียนที่ประชุม 
นะครับ โครงการ อบจ. พบประชาชน ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าผมมีความคิดอย่างนี้นะครับว่าบาง
พื้นท่ีอาจจะอยู่ไกล บางคนอาจจะไม่สะดวกในการท่ีจะเดินทางมายื่นหนังสือมาพบปะมาเสนอแนะ
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อยู่ท่ี อบจ. ผมก็เลยมีความคิดว่าอย่างน้อย ๆ ผู้บริหารเอง เจ้าหน้าท่ีเอง ท่ีเกี่ยวข้องควรจะออกไป
พื้นที่ในพื้นที่ของพี่น้องประชาชน เพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ทำเป็นโครงการแบบเชิงรุกไปเจอกับ 
พี่น้องประชาชน ผมทราบครับว่าตามข้อบัญญัติมันมีอยู่น้อยมีแค่หกหมื่น แต่เราก็ใช้จากหกหมื่น
อย่างจำกัดนี่ล่ะและอาจจะมีบางส่วนตามกองต่าง ๆ ท่ีเขามีการโอนงบประมาณในการไปดำเนินการ 
เราก็ใช้อย่างประหยัดแต่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผมเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ครับ อย่างน้อย ๆ ก็คือ
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่อยู่ไกล บางทีเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับฝ่ายบริหารไม่มี
โอกาสได้คุยกับนายกแต่ถ้าเกิดมีโครงการ อบจ. พบประชาชน ผมออกไปพื้นที่เขาได้มีโอกาสมา
พูดคุยมานำเสนอแนะ ผมถึงให้ความสำคัญกับโครงการ อบจ. พบประชาชน เพราะฉะนั้นข้อบัญญัติ
ในปี 67 ใช้คำว่าผมจะต้ังงบประมาณเพิ่มมากกว่าเดิมครับ ในปีท่ีผ่านมาเราต้ังไว้แค่ 60,000 บาท  
แต่ปีหน้าเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามีส่ิงไหนบ้างท่ีเรามีความจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณและเราก็อยากให้
โครงการ อบจ. พบประชาชนเป็นโครงการที่ดีและได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ก็ขอบคุณ
พี ่วรการที ่ให้ความห่วงใยกับโครงการ อบจ. พบประชาชน และเป็นห่วงใยกับคนที ่ต้อนรับ 
การซ่อมแซมเครื่องจักรของเราท่านสมาชิก ท่าน สจ. วรการ ท่านบอกว่าบางทีเครื ่องจักรเรา 
ไม่ตอบโจทย์ เห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดซ่อมถนนที่ซื้อมาใหม่ ส่วนตัวผม
เองผมบอกเลยว่าผมไม่พอใจ ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าท่ีควรท่ีเหมาะท่ีจะไปแก้ไขซ่อมแซมถนนให้กับ
พี่น้องประชาชน แต่ว่าผมเข้ามาแล้วมีการดำเนินการ มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อซื้อมาแล้วมันก็
ต้องเอาไปใช้ประโยชน์ ถึงแม้ว่าการเอาไปใช้ประโยชน์โดยได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า มันก็ต้องเอาไป
ดำเนินการ ไม่ใช่ซื้อมาแล้วจอดทิ้งไว้เฉย ๆ มันอาจจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ดีมากเหมือนกับที่ใจผม
ต้องการแต่ก็ต้องทำ เพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้ามีโอกาสในการหาเครื่องจักรมา  
ผมอยากได้เครื่องจักรที่มีศักยภาพคุณภาพและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแทจ้ริง 
ต่อมาท่าน สจ.กิติศักดิ์ ท่านรับทราบปัญหาในพื้นท่ีมาหลายเรื่องเด๋ียวจะขออนุญาตดูรายละเอียด
และขอลงไปดูพื้นที่กับท่านเพื่อจะดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร ท่านเดชศักดิ์ โพธิศรี  
ท่านเห็นตรงใจกับผมบอกว่าเป็นความคิดซึ่งก็แลกเปลี่ยนกันคุยกันหลายครั้งครับ แลกเปลี่ยนว่า 
ถ้าเป็นไปได้เราอยากมีเครื ่องจักรประจำเป็นโซน ๆ ละ 4 อำเภอ 5 อำเภอ ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ 
ปัญหาการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมันก็จะเบาบางลงหรืออาจจะหมดไปด้วยซ้ำไปถ้าเกิดเรามี
เครื่องจักรท่ีพอ มีวัสดุท่ีพอ แต่อย่างท่ีผมได้นำเรียนกับสภาไป บอกว่าตอนนี้ปัญหาของเราอยู่ส่วน
หนึ่งก็คืองบประมาณแต่ละปีเรามีงบประมาณที่ไม่มากเหมือนกับดู อบจ. เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ
ใหญ่แต่ว่าจริง ๆ แล้ว ถ้าเทียบกับ อบจ. ต่าง ๆ ในจังหวัดอื่น ๆ แล้ว อบจ.เราเองได้รับงบประมาณ
ไม่มาก ถ้าเกิดชุดเครื่องจักรชุดหนึ่งประมาณ 30 ล้าน ตอนนี้เรามีอยู่ 2 ชุด ถ้าเกิดเรามีเป็น 5 ชุด 
ก็หาอีก 3 ชุด มันต้องใช้เงินเกือบประมาณ 100 ล้าน ซึ่งถามว่าเรามีงบประมาณมากขนาดนั้นไหม 
ตอนนี้ขอนำเรียนว่าด้วย อบจ.ร้อยเอ็ด มีภารกิจหลายอย่างงบประมาณที่เราใช้อยู่มันอาจจะ  
ไม่ครอบคลุมท้ังหมดก็จริงแต่ว่าเราก็จะพยายามหาทางดำเนินการจัดการและเห็นด้วยกับหลักการ
ของท่าน สจ.เดชศักดิ์ ที่บอกว่าควรจะมีเครื่องจักรประจำโซนต่าง ๆ ถ้ามีโอกาสก็จะดำเนินการ  
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ในการดำเนินการหาเครื่องจักรมาเพิ่มเติมนะครับ ท่าน สจ.ดาราณี ก็อย่างท่ีว่าครับ เวลาท่านเสนอ
มาจริง ๆ ก็เป็นการพูดคุยในฐานะที่สนิทสนมกัน ท่านก็ทำมาตามระบบล่ะครับ ทำหนังสือมา
เพียงแต่ท่านโทรศัพท์มาถามว่าเรื่องไปถึงไหน พอรับโทรศัพท์แล้วผมก็บอกให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องรีบไป
ดำเนินการ และห้องประชุมจริง ๆ เราเห็นตรงกันว่า อบจ.เราสร้างมานาน หลายคนหลายองคก์ร
ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขารังเกียจเราหรือเปล่านะ มีแต่คนเวลาเจอหน้าท่ีผมก็บอกว่าเมื่อไหร่ อบจ.เราจะ
ย้ายออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปอยู่ที่อื่น ก็เลยไม่ทราบว่าเขาถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยหรืออยากให้
เรามีหน้ามีตามากขึ้นหรือรังเกียจเรา แต่ว่าด้วยความท่ีว่าเรามีปัจจัยหลายอย่างท่ีต้องมาคิด ถ้าเกิด
จะไปอยู่ท่ีตรงอื่นหนึ่งล่ะงบประมาณเรามีเพียงพอไหม สองก็คือส่ิงท่ีผมคิดหนักก็คือผลกระทบกับ
เจ้าหน้าที่คือถ้าเกิดไปอยู่ที่อยู่ไกล ๆ เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปตอนเที่ยงต้องขับรถกลับมากินข้าว  
ในตัวจังหวัดกินข้าวเสร็จขับรถกลับไปอีกค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าท่ีเป็นภาระท่ีเพิ่มขึ้น มันก็เป็นปัจจัย
หนึ่งท่ีผมมาคิดหนักเหมือนกัน เพราะด้วยความห่วงใยในสวัสดิการในค่าครองชีพของเจ้าหน้าท่ีของ
เรานะครับ ส่วนห้องประชุมในปีนี้ทางฝ่ายสำนักงานเลขาฯ เขาเสนอมาว่าอยากให้มีการปรับปรุง
ห้องประชุม แต่ว่าด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่มีตอนนี้ก็คุยกันอยู่ว่าจะดำเนินการได้มากน้อย
อย่างไร แค่ไหน ถ้าดำเนินการทั้งหมดจะใช้งบประมาณเท่าไหร่หรือใช้บางส่วนอยู่จำนวนเท่าไหร่ 
ตอนนี้กำลัง พูดคุยกันอยู่ที่จะหางบประมาณมาดำเนินการ ใจจริงผมก็อยากได้ห้องประชุมใหม่  
นะครับ เพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ของเราเวลาไปพื้นท่ีมาแล้ว เวลามาประชุมผมก็อยากให้มีความสะดวกสบายในการนั่งประชุมและ
มีเครื่องไม้เครื่องมีที่ครบ ก็ขออนุญาตเดี๋ยวจะดูว่ามีงบประมาณมากน้อยแค่ไหนที่จะดำเนินการ 
ท่าน สจ.ณัฏฐ์วัฒน์ จีนภักดี คือถนนเส้นบ้านหนองเทิงผมก็คุยกับ สจ.ณัฏฐ์วัฒน์ บ่อยครั้งมากและ
ผมก็จะไปดูพื้นท่ีหลายครั้งเหมือนกัน มันก็อยู่ไม่ไกลครับ แต่ด้วยความท่ีว่ามันเป็นถนนท่ีเราอยู่ใน
ข้อบัญญัติก็เลยสอบถามไปทางกองช่างว่าถ้าเป็นถนนแบบนี้เราเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข
ปัญหาให้มันจะเป็นอย่างไร ทางกองช่างเขาเป็นห่วง เดี๋ยวจะหาว่า อบจ.ไปเอื้อประโยชน์ให้กับ  
ผู้รับจ้าง เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่กำลังดำเนินการหาผู้รับจ้าง ถ้าเกิดว่าเราไปทำ
เดี๋ยวก็จะเป็นประโยชน์กับผู้รับจ้างทางกองช่างก็เลยเป็นห่วง ก็เลยนำเรียนกับท่านณัฏฐ์วัฒน์ไป  
ก็ต้องขอบคุณท่ีท่านเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องประชาชนใช้ความสามารถพิเศษในการไปเจรจาติดต่อ
ประสานงานกับทางหลวงชนบทไปดำเนินการซ่อมให้ก็ต้องขอบคุณท่าน สจ.ณัฏฐ์วัฒน์ ท่ีห่วงใยกับ
พี่น้องประชาชนนะครับ  ท่าน สจ.นวรัตน์ พาโคกทม เด๋ียวผมจะให้กองช่างไปสำรวจดูท้ัง 3 เส้นว่า
จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านอย่างไร ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) ตามที่ท่านนายกได้นำเรียนต่อสภา ผมจะหารือกับทางท่านประธานนะครับว่า  
การประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ในการที่จะเข้ามาหารือก่อนวาระต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่สภา เราอาจจะปรับ
บริบทการประชุมไหม ก็ต้องนำเรียนต่อที่ประชุมนะครับ ต้องหารือท่านประธานก่อนจะมีดำริ  
ในวิธีการท่ีจะมาคุยหรือเจรจาก่อนท่ีวาระการประชุมจะเข้านะครับอาจจะเป็นอย่างนั้น นำเรียนต่อ
ท่ีประชุมนะครับว่าในวาระต่อ ๆ ไป ท่านประธานก็คงจะมีแนวทางในการท่ีจะประสานฝ่ายบริหาร
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ในการดำเนินการต่อไป เรียนเชิญท่านอนุชิตนะครับ ขออนุญาตท่านนิดหนึ่งว่า ภายหลังจากตรงนี้
ถ้ามีการปิดประชุมสภาก็ใคร่ขออนุญาตให้ทุกท่านอยู่ก่อน เพื่อคุยภาระต่าง ๆ กับทางฝ่ายบริหาร
นะครับ เชิญท่านอนุชิตครับ 

นายอนุชิต ท่านประธานที่เคารพ กระผมอนุชิต  ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ขออนุญาตใช้เวลาในระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอื่น ๆ ส้ัน ๆ ครับท่านประธาน 
มี 2 ประเด็นสำคัญที่อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังผู ้บริหาร แต่ว่าประเด็นเบื้องต้นก่อน  
ต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าถนนในเส้นที่ท่านเดชศักดิ์ โพธิศรี ขอประทานอภัยเอ่ยนาม
ท่านท่ีบอกว่า สามารถเช่ือมไปทุ่งเขาหลวงบ้านท่าค้อได้ ผมต้องกราบเรียนข้อเท็จจริงครับว่า เส้นนี้
จะไปได้ก็คือบ้านอีโก่ม เดี๋ยวประธานและเพื่อนสมาชิกไปหาทางบ้านท่าค้อทั้งปีครับไม่เจอมันจะ
ข้ามบ้านอีโก่มและก็จะเรียนว่าเส้นทางบ้านอีโก่มนั้น ปัจจุบันทางหลวงชนบท รอ 2023 เริ่มจาก
แยกแจ้งสนิทเดิมทีเส้นนี้จะไปจรดที่อาจสามารถแยกโรงพยาบาล แต่เส้นนี้เขาตัดใหม่จากแยก  
บ้านดอนวัว ตำบลไพศาล ไปท่ีบ้านนาเลิง ข้ามสะพานอีโก่มข้ามชีไป แต่เส้นพนังท่ีจะไปอาจสามารถ
เขาเริ่มต้น รอ 4046 จากบ้านธวัชดินแดงวิ่งมาตามพนังเดิม ซึ่งตอนนี้ชลประทานได้ถ่ายโอนให้กับ
ทางหลวงชนบท เส้นนี้ก็จะเป็นวิ่งไปท่ีอาจสามารถแทนนะครับ เพราะฉะนั้นเด๋ียวท่านเผ่ือจับ GPS
ไปเดี๋ยวท่านจะงง ก็ขออนุญาตนำเรียนเส้นทางในเขตทุ่งเขาหลวง ประเด็นต่อมาที่จะฝากถึง
ผู้บริหาร ฝากเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารโดยตรง เบื้องต้นครับผมมีความเชื่อมั่นว่าทาง
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการพนักงานลูกจ้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา
นั้น มีความต้ังใจในการท่ีจะดูแลพี่น้องในจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ก็มีบางส่วนครับท่ีก็อาจจะหย่อนยาน
ไปบ้าง ซึ่งถ้าหย่อนยานและก็ไม่เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนก็อาจจะไม่เกิดปัญหาอะไร แต่ถ้า
เกิดหย่อนยานแล้วเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วเชื่อมโยงเกี่ยวกับงบประมาณ เช่น ถ้าเกิด
ได้รับงบประมาณลงไปดำเนินการบางทีต้องขออนุญาตท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนพี่น้องข้าราชการ
พนักงานลูกจ้าง ซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงว่าท้ังส่วนท่ีไปเจอเองและก็เจอชาวบ้าน เพราะว่าเวลาเราไป
ทำงานในพื้นท่ีมีชาวบ้านเขาไปดูแล เขาเห็นเขาตรวจสอบบางโครงการอย่างเช่นเราเบิกค่าน้ำมันไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 12 วัน 15 วัน 18 วัน แล้วแต่ แต่บังเอิญว่าในห้วงเวลานั้นบางวัน
เครื่องจักรไม่สามารถดำเนินการได้จอดนิ่งก็มีคำถามเหมือนกันว่าโควตาในการใช้น้ำมันในวันนั้นมัน
เหลืออยู่เท่าไหร่และก็จะไปชดเชยได้ไหมชาวบ้านเขาก็ถามเขาก็ตามมาและเวลาในการไปทำงาน
บางชุดในอดีตที่ผ่านมาผมเจอนะครับบังเอิญว่าไปทำงานอยู่ใกล้ ๆ ที่พักอาศัยผม 5 โมงเช้าไปถึง
หน้างาน เที่ยงเลิก บ่ายสองกลับมา บ่ายสามเลิก สมัยนั้นนะครับเจาะบาดาลสมัยก่อนครับตั้งแต่
เจาะบาดาลแขน 2 เมตรครับ ท่อน 2 เมตร เจาะไปชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหมดเงิน 16,000 
สุดท้ายไม่เจอน้ำขนเครื่องจักรกลับเฉย ๆ นี่คือความเสียหาย เพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากท่าน
ประธานไปยังท่านนายก ท่านปลัดในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับดูแลติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าท่ีของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของพวกเราท่ีไปทำงานอยู่ในพื้นท่ีอยู่ในชุมชน ซึ่งถ้าหากว่า
เกิดความพึงพอใจทั้งหมดที่ได้รับก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ซึ่งก็หมายถึงว่า
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พวกเราทุกคนก็ได้รับความนิยมช่ืนชอบ ท่านประธานก็ได้ ได้รับความพึงพอใจ นี่คือส่ิงท่ีอยากฝาก
ประเด็นท่ีสามความจริงเรื่องนี้ผมก็สามารถทำเป็นขอสอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดได้ แต่ว่าขอ
อนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกซึ่งท่านมีโอกาสได้เข้าไปร่วมประชุมร่วมในส่วนของ
หัวหน้าส่วนในระดับจังหวัดก็คือโครงการทางเชื่อมแยกบ้านดอนวัว ซึ่งเป็นสามแยกที่เชื่อมตรงนี้  
จะเป็นเส้นทางหลักอยากให้ท่านได้คุยกับทางหลวงและทางหลวงชนบทว่าสามารถท่ีจะทำเป็นแยก
และมีสัญญาณไฟ ตรงนี้สภาพปัจจุบันก็คือว่าจุดที่ยูเทินนะครับ มันใกล้ก็จริงครับแต่ก่อนจะถึง  
พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ท่ีใช้ถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าลักไก่ประจำ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้ในสักวัน
ถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่มี แต่ว่าอนาคตเป็นเรื่องท่ีน่ากังวลอย่างยิ่งก็เลยอยากฝากท่านประธานผ่านไปยัง
ท่านนายกว่าได้นำเรื่องนี้ไปหารือในที่ประชุมของที่ประชุมจังหวัด ซึ่งจะมีทั้งทางหลวงชนบทและ
ทางหลวงแผ่นดินที่ดูแลเรื ่องถนนแจ้งสนิทนะครับ แล้วหลังจากนี้ผมก็ประสานสอบถามไปยัง
องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล เหล่า เทอดไท เราก็จะทำประชาคมเพื่อจะนำเสนอในการแกไ้ข
ปัญหาเรื่องนี้ต่อผู้ว่าราชการอีกรอบหนึ่ง แต่ในเบื้องต้นก็เลยขออนุญาตใช้เวลาสภาแห่งนี้เรียน  
ท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกได้กรุณานำเสนอในที่ประชุมสภาและถ้าได้ผลเป็นประการใด 
รบกวนท่านกรุณาได้แจ้งให้กับทางพื้นท่ีได้รับทราบหรือจะให้ทางพื้นท่ีดำเนินการอย่างไร เพื่อท่ีจะ
ไปหนุนต่อให้มันเกิดผลอย่างไร ก็ต้องขอบคุณท่านนายกล่วงหน้าไว้และขอบคุณท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายไหมครับ เรียนเชิญท่านคำสีครับ 
นายคำสี เรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในวาระอื่น ๆ นะครับ ก่อนอื่น 

ก็ต้องขออภัยนะครับท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ค่อยอยากจะแย่งนะครับ  
อยากสุดท้ายนะครับ ไม่อยากยกมือสวนสมาชิกท่านอื่นนะครับ ครับก่อนอื่นก็ ผมคำสี  สืบเมืองซ้าย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอจตุรพักตรพิมาน ก่อนอื่นผมต้อง
ขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณผ่านท่านประธานสภาซึ่งปัญหาชาวบ้านหนองตอ 
ท่านนายกก็ร ีบไปดูแลว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าหนองเดิ่นท่อพัง ท่อระบายน้ำพัง 
ทางเทศบาลตำบลหัวช้างได้ขอร้องให้ขอเครื่องจักรจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่านเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ ท่านก็รีบไปดูให้และจัดเครื่องจักรไปให้ อันนี้ชาวบ้านหนองตอ
ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับ และเรื่องท่ีสองท่ีจะขอบคุณท่านก็เรื่องการสร้างถนนลาดยาง
ถนนบ้านดงแดงไปหว่านไฟใกล้จะเสร็จแล้วครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ พี่น้องชาวดงแดงฝาก 
ขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างยิ่งนะครับ แล้วส่วนหนึ่งที่กระผมอยากสะท้อนปัญหาเหมือนเพื่อน
สมาชิกทุกเขตครับ เรื่องปัญหาถนนหนทางและแหล่งน้ำ ซึ่งถนนหนทางของผมสมัยท่ี 2 ยังไม่ได้รับ 
การแก้ไขเลยครับท่านประธานครับ แจ้งหลายครั้งประสานทางกองช่างก็แล้วยังไม่ได้ไปซ่อม ถามก็
บอกว่าวัสดุไม่มีเหมือนท่านนายกพูดล่ะครับ ก็น่าเห็นใจนะครับแต่ก็ยังรออยู่นะครับ รอซ่อมหลาย
สายนะครับ และสิ่งสำคัญคือแหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่เข้าไปในข้อบัญญัติปี 2566 เขต 1 อำเภอจตุร-
พักตรพิมาน เขตของผมมี 3 โครงการ ซึ่งโครงการ 3 โครงการ ขุดลอกห้วยกุดพิมาน ซึ่งโครงการนี้
เป็นโครงการท่ีสำคัญ ผมนึกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะมองเห็นความสำคัญในหน้าแล้ง
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น่าจะทำแล้ว แต่ตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนคงจะทำลำบาก ท่ีจริงเรื่องขุดลอกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดน่าจะมองเห็นความสำคัญ เพราะเราต้องรีบทำเพื่อทำหน้าแล้งก่อนจะถึงหน้าฝน แต่นี้ก็น่า
เสียดายนะครับ ซึ่งการขุดลอกคลองห้วยกุดพิมานผมเคยพูดในสภาแห่งนี้ตอนปี 64 นะครับ  
ตอนนั้นทางหลวงแผ่นดินทำถนน 4 เลน จากบ้านหนองตอไปบ้านอีโคตร ผมพูดว่าถ้าปีไหนฝนดีน้ำ
จะท่วม ท่วมทั้ง 3 ตำบล มีตำบลหัวช้าง ตำบลศรีโคตร ตำบลดงกลาง ผมพูดครั้งนั ้นว่าขอ
งบประมาณไปขุดลอกห้วยกุดพิมานเพื่อระบายน้ำลงห้วยน้ำเสียว ถ้าช่วยตรงนั้นได้มันจะแบ่งเบา
ถ้าปีไหนฝนดี แต่โชคดีครับ ปี 63  64  65  ฝนไม่ดี จตุรพักตรพิมานไม่ดี แต่ปีนี้สงสัยจะดีนะครับ
ท่านประธาน ฝากท่านนายกด้วย ถ้าขุดห้วยกุดพิมานได้มันจะระบายน้ำที่ไหลมาจากห้วยกุดแดง 
ห้วยกุดแดงน้ำก็มาจากตำบลโคกล่าม ตำบลหนองผือ ตำบลเมืองหงส์ เป็นบางส่วน อันนี้เป็น  
การห่วงในเรื่องถ้าฝนดีจตุรฯแถวนี้จะท่วมมากเลยครับ สุดท้ายก็ต้องเห็นใจท่านนายก เพราะมี
เรื่องที่จะแก้ไขมากมายทั่วทั้งจังหวัด ต้องขอขอบคุณอีกครั้งที่ท่านขยันขันแข็งลงพื้นที่ตลอดกอ่น 
สจ. ไปถึงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) เชิญท่าน สจ.แทนรัฐ ครับ 
นายแทนรัฐ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม สจ.แทนรัฐ สุจารี 

สจ.อำเภอหนองพอก วันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสประชุมสภา วันนี้มีเรื่องที่อยากกราบเรยีน
ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกก็เป็นเรื ่องคล้าย ๆ กันนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรานะครับแบบทุก ๆ ท่านก็เข้าใจดี
นะครับว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราอาจจะไม่มีงบประมาณเทียบเท่ากับทางหลวงชนบท
หรือทางหลวงแผ่นดินในการซ่อมหลาย ๆ อย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ ท่านน่าจะสงสัยกันหลาย ๆ 
คนนะครับก็คือเรื่องการจัดลำดับความสำคัญ บางท่านก็อาจจะส่งหนังสือมา บางท่านก็จะโทรมา
บ้างอะไรหลาย ๆ อย่างรวม ๆ กันนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมนั่งฟังอยู่มาตลอดตั้งแต่ต้น ก็มีความสงสัย
อยู่พอสมควรนะครับว่าในเรื่องนี้ก็อยากจะฝากท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหารทุกท่าน  ผมมีความ
สังเกตเห็นนะครับว่าทางกรุงเทพฯก็คือทางท่านนายกชัชชาติ ได้มีแอพพลิเคชั่นหนึ่งที่ผมมองว่า 
ถือว่าเป็นแอพพลิเคช่ันหนึ่งท่ีดีมาก ๆ ก็คือเท่าท่ีฟังดูนะครับ ผมดูแล้วถ้ามีแอพพลิเคช่ันเข้ามาช่วย
ในการจัดการบริหารในเรื่องการร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านส่งเรื่องเข้ามามันจะระบุเวลาได้ชัดเจน ตอบรับได้ชัดเจนว่า
จะมีการแก้ไขตอนไหน จะมีการแก้ไขอย่างไร ถึงงบประมาณจะน้อยก็จริงครับ แต่ก็สามารถ
จัดลำดับได้ว่าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเรา ตั้งแต่ผมเปิดเข้าไปดูในแอปยังไม่มี
ของจังหวัดเรานะครับแต่มีจังหวัดอื่นแล้ว บางคนก็อาจจะร้องเรียน บางคนก็อาจจะไม่ร้องเรียน 
บางคนก็ใช้เป็น บางคนก็ใช้ไม่เป็น บางคนก็อยากกลับมาใช้การส่งหนังสือเหมือนเดิม อย่างผม 
ถ้าเข้ามาก็ประมาณ 80 กว่ากิโล ก็ต้องเข้ามายื่นหนังสือเองหรือว่าต้องอันนี้เองหลาย ๆ อย่าง  
แต่ถ้ามแีอพพลิเคช่ันเข้ามาก็อาจจะดีนะครับว่ามีการยืนยันว่าเป็นปัญหาจริง มีรูปถ่าย ถ่ายเข้ามาอีก 
ซึ่งทราบมาว่าเป็นแอพพลิเคช่ันฟรีด้วย อันนี้ก็อยากจะฝากถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ อย่าง
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ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา เพราะว่ามันเป็นข้อมูลทางสารสนเทศหลาย ๆ อย่างท่ีจะช่วย
ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตอบได้ถ้าเกิดเอาลง Facebook หรือลงอะไรต่าง ๆ ผมว่ามันก็
อาจจะดูรุนแรงไป แต่ถ้ามีแอพพลิเคช่ันนี้อาจจะช่วยให้การบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับ และเป็น
ลำดับขั้นตอนมากขึ้นว่าไม่มีใครเป็นคนสำคัญของใครนะครับหลาย ๆ อย่าง อันนี้ผมก็ขอกราบเรียน 
ให้คำแนะนำนิดหนึ่ง ซึ่งสำหรับวันนี้ผมก็เช่ือว่าเอกสารท่ีเข้ามายื่นตลอดนะครับ ก็คือเรื่องการซ่อม
บำรุงถนนหลาย ๆ เรื่อง ก็วันนี้จะมีเรื่องของการซ่อมถนนและขอสะพานช่ัวคราวท่ีเคยกราบเรียน
กับท่านนายกไว้ ส่ือก็เป็นส่ิงสำคัญนะครับวันนี้ท่ีขอมายื่นอาจจะขอถ่ายรูปนะครับ เพื่อท่ีจะได้บอก
ทางชาวบ้านนะครับว่าได้มายื่นหนังสือแล้วนะครับ อันนี้ก็อยากกราบเรียนท่านนายกว่าก็จะรอ  
เช่ือว่าท่านดูปัญหาทุก ๆ ครั้งนะครับท่ีท่านนายกออกพื้นท่ี ได้มีการแจ้งปัญหา ท่านนายกก็สละเวลา
อันน้อยนิด ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับท่ีสละเวลาทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสะพานไม้หรือ
ว่าเป็นเรื่องถนนที่ชำรุดเวลาแค่ 15 นาที ท่านนายกยังสละเวลาเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ต้องขอขอบคุณนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) เชิญ สจ.คม ครับ เดี๋ยวหลังจาก สจ.คม เสร็จแล้วให้ท่านนายกได้ตอบคำถามของ  
ท่านสมาชิกนะครับ เชิญครับ 

นายคม กราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารนะครับ วันนี้เราก็ได้ประชุมกันมาเป็นระยะเวลา  
ท่ีนานพอสมควร ผมนั่งฟังอยู่ผมก็เห็นว่าท่านนายกเองก็ตอบคำถาม ผมนั่งฟังแล้วเคล้ิมเลยนะครับ 
ด้วยความภาคภูมิใจว่าท่านนายกมีความตั้งอกตั้งใจที่อยากพัฒนาบ้านเมือง แต่ติดอย่างหนึ่ง  
ที่ผมฟังนะครับ ท่านนายกติดเรื่องของงบประมาณ ผมเลยอยากแนะนำท่านนายกนิดเดียวครับ  
กู้ครับ ให้ท่านนายกได้พิจารณาเรื่องของการกู้เพื่อในการที่จะพัฒนานักบริหารถ้าไม่มีเงินบริหาร
ยากครับในเรื่องนี้นะครับท่านพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างอาคารใหม่หลายยุคแล้วครับท่ีพูดเรื่องนี้ 
ท่านพูดถึงเรื่องห้องประชุมสภาใหม่ท่านก็พูด ผมเลยบอกว่าวันนี้ท่านลองพิจารณาครับ ท่านมา
ปรับปรุงอาคารใหม่ ปรับปรุงห้องประชุมใหม่ กับท่านไปสร้างใหม่อะไรจะดีกว่ากันครับ ผมเลย
กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารนะครับว่า เช่ือผมเถอะครับลองพิจารณาเรื่องหาเงินท่ีจะ
มาพัฒนาบ้านเมือง ไม่มีใครว่าครับ มีแต่คนปรบมือครับ ถ้าหากบ้านเมืองเราเดินหน้าได้ครับ  
ผมขอบคุณมากครับท่าน 

ประธานสภาฯ (นายธนพล) ข้อสอบถามและข้อแนะนำหลายท่านนะครับ อยากให้ทางฝ่ายบริหารท่านนายก 
ได้ชี้แจงต่อสภาและนำเสนอต่อสภานะครับ เพื่อที่จะให้สมาชิกทุกท่านได้รับฟังจากฝ่ายบริหาร 
เชิญท่านนายกครับ 

นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ต่อข้อห่วงใยข้อเสนอแนะของท่านสมาชิก เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นตามลำดับที่เสนอมา
ครับ ท่านอนุชิตท่านฝากเกี่ยวกับเรื่องการไปปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของ อบจ.ในการไปปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่ก็ต้องฝากท่านปลัดและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มท่ี 
เพราะว่าถ้าเกิดไปปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ฝากทาง
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กองช่างไปด้วย เป็นข้อห่วงใยของท่าน สจ.อนุชิต ภาระเวช นะครับ ส่วนเรื่องโครงการทางกลับรถ
ต่าง ๆ ผมทราบอยู่ครับว่ามันมีปัญหาหลายพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ก็จะรวบรวมและนำเสนอกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีโอกาสครับ มีโอกาสได้คุยกันหลายครั้งกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  
ก็จะนำเสนอให้กับพวกท่านได้รับทราบ ข้อห่วงใยของท่าน สจ.คำสี เด๋ียวจะรวบรวมไปดำเนินการ
แก้ไขท้ังเรื่องแหล่งน้ำเรื่องอะไรต่าง ๆ นะครับ  ท่าน สจ.แทนรัฐ เรื่องการจัดลำดับความสำคัญ คือ
อย่างนี้ครับที่ผ่าน ๆ มาปัญหาของพี่น้องประชาชนผมให้ความสำคัญกับทุกปัญหาให้ความสำคัญ
กับทุกอย่างที่ได้รับการร้องเรียนมา แต่บางทีบางจังหวะมันอาจจะมีช่วงจังหวะเร่งด่วนมันก็เลยมี
ความรู้สึกว่ามีความสำคัญมากกว่า แต่จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่ว่าปัญหาตรงไหนสำคัญมากกว่ากัน  
แต่อาจจะมีบางช่วงบางจังหวะท่ีมีความสำคัญเร่งด่วนอาจจะต้องโยกเครื่องจักรไปดำเนินการหรือ
แม้แต่บางกรณีบางเหตุการณ์ อย่างเช่นกรณีท่ีโพธิ์ศรีสว่างกับทางบ้านเชียงใหม่ เนื่องจากว่ามันเป็น
ประเด็นและเป็นข่าว ท่านผู้ว่าฯ ท่านก็ได้ส่ังการมาให้ผมส่ังการมาให้ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทไป
หารือกันก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนนี่คือมันจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ 
แต่ว่าทุกปัญหาผมให้ความสำคัญหมด ส่วนเรื่องแอพพลิเคชั่นตอนเข้ามาใหม่ ๆ ผมพูดคุยกันกับ
ฝ่ายบริหารด้วยกัน ผมมีความเห็นว่าอยากทำเหมือนกันแต่ว่าเราก็ดูตัวอย่างของท่านชัชชาติ  
นะครับ แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำมันสัมฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหนต้องรอขอดูข้อมูลกอ่น
นะครับว่าสิ่งที่ทำไปของท่านชัชชาติประสบความสำเร็จ ถ้าประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ 
ผมยินดีทำอยู่แล้วเพราะว่ามันจะช่วยในการประสานงาน ช่วยในการตอบพี่น้องประชาชนได้ง่าย 
นะครับ ท่าน สจ.คม ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นข้อเสนอที่ค้างคาใจกับสมาชิกทุกคนโดยความต้องการของ
สมาชิก ถามว่าเป็นความต้องการของผมด้วยหรือไม่ มันก็เป็นความต้องการของผมนะ ผมเข้ามา 
โดยที่ดูข้อบัญญัติดูอะไรต่าง ๆแล้ว ดูปัญหาต่าง ๆ ที่จะต้องแก้ไขต่าง ๆ ถามว่างบประมาณเรามี
น้อยมาก เคยได้ยินก่อนที่ผมเข้ามาเคยได้ยินว่าคนโน้นเข้ามาแล้วจะกู้ สามารถกู้ได้ 400 ล้าน  
500 ล้าน 600 ล้าน ผมได้มีการเชิญ ผอ.กองคลัง เชิญธนาคารมาสอบถามดูว่าเราสามารถ
ดำเนินการ ถ้าจะกู้เราสามารถกู้ได้เท่าไหร่ ตามภาระที่งบประมาณของเรา เราดูแล้วทาง ผอ.กอง
คลังบอกว่า เราสามารถดำเนินการได้กู ้ได้แค่ 200 ล้าน ถ้าแค่ 200 ล้าน เราจะทำอะไรได้บ้าง  
มันก็เป็นโจทย์ท่ีผมคิด พอมันเป็นโจทย์คิดแล้วเป็นปัจจัยท่ีต้องเอามาคิดกันว่าเราควรจะกู้หรือไม่กู้  
กู้เสร็จแล้วจะเป็นภาระมากน้อยอย่างไร แค่ไหน แล้วได้ประโยชน์สูงสุดมากน้อยแค่ไหน นี่ คือส่ิงท่ี
ผมใช้คำว่าต้องเอามาตัดสินใจและมีโอกาสข้างหน้าถ้าเกิดมันถึงช่วงจังหวะเวลาหนึ่งอาจจะต้องคุย
กับสมาชิกว่าจะเอาอย่างไร แต่ว่าขอนำเรียนให้ท่านได้ทราบว่า ผมทราบว่าเรามีงบประมาณที่น้อย
และต้องการจะหาแหล่งทุนในการที่มาแก้ไขและพัฒนา แต่ว่าเรื่องที่ท่านเสนอให้ไปนำเสนอจาก
แหล่งทุน ผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่ว่าขอจังหวะโอกาสให้ติดสินใจและพิจารณาให้ครบถ้วน  
ก่อนจะได้ดำเนินการ ก็ใช้คำว่าขอบคุณท่านสมาชิกครับ ไม่ทราบท่าน สจ.นราภรณ์ มีอะไรเสนอ
หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 
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ประธานสภาฯ (นายธนพล) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควร  
ทางฝ่ายบริหารก็ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุม เรายังมีภารกิจท่ีจะคุยกันต่อหลังจากการปิดประชุมนะครับ 
ซึ่งใช้เวลามาพอสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดครับ 
ขอบคุณครับ 
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